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“โครงการนี้จัดทั้งหมด 3 วัน   แบงออกเปน 6 ชวง   แตละชวงจะเชิญผูมีสวนไดเสียมา
ชวยกรุณาใหความเห็นกับโครงการเรา   คําถามก็คือวาโครงการนี้จะทําอะไร   เราแบงการ
พิจารณาโครงการนี้ออกเปน 15 เรื่องดวยกัน   ทุกทานนาจะมีแบบสอบถามที่เราจะขอความ
กรุณาจากทานกรอกแลวสงคืน   เราจะนําความคิดเห็นที่ไดรับจากทานมาประกอบ   มา
ประมวล   เพื่อจะนําไปสูการจัดทําโครงการนี้ตอไป 
 โครงการนี้ตองเรียนตามตรงวาเปนโครงการที่คอนขางจะใหญมากๆ   เน่ืองจากวาเปน
เร่ืองใหญ   จะมีผูวิจัยซ่ึงเปนหัวหนาทีม 10 กวาทาน   และจะมีทีมงานซึ่งเปนผูชวยวิจัยและ
คณะทํางานอีก 10กวาคน   เพราะฉะนั้นจึงหวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานจะใหความกรุณาในการ
ตอบแบบสอบถาม   ที่จะไดรับresponseจากทานวาทานคิดอยางไรกับสิ่งที่เราถามไป 
 ในชวงบายนี้เราไดรับความกรุณาจากวิทยากร 2 ทานซึ่งทั้งสองทานนี้ก็อยูในโครงการ
ของเรา   เปนทั้งนักวิจัย   เปนทั้งที่ปรึกษา เปนทั้งคณะกรรมการกํากับโครงการ   โครงการนี้
เกิดขึ้นก็โดยที่วามีมูลนิธิชื่อยาวๆตามที่ปรากฏในเอกสาร   ของทานอาจารยศาสตราจารยปรีชา   
พานิชวงศมีดําริที่อยากจะปรับปรุงแกไขประมวลรัษฎากร   ก็มาติดตอกับทางนิติศาสตร   
จุฬาฯ   เสร็จแลวเราก็ไปเรียนปรึกษากับทานอธิบดีกรมสรรพากร   ทานก็บอกวาเห็นดีดวย   
เพราะวาเนื่องจากวาไดรับการรองเรียน   การบนจากหลายสวนเหลือเกิน   ก็ถึงเวลาซักทีหนึ่ง 
 เราดําเนินเร่ืองนี้มาเปนระยะเวลายาวนานระดับหนึ่งแลว  จนปจจุบันนี้ก็ถือวาเปนการ
ประชุมครั้งที่สี่หรือหาแลว   คือเราก็คอยๆทํามาตลอด   หลังจากที่เราทําโครงการนี้เสร็จแลว   
ซึ่งเราคาดวาจะแลวเสร็จนาจะประมาณพฤษภาหรือมิถุนานี้   หลังจากนั้นเราจะจัดสัมมนาใหญ
อีกครั้งหนึ่ง   ซึ่งจะเรียนเชิญใหทุกทานเขามารวมใหความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง 
 เราจะฟงการสัมมนา   การบรรยายจากวิทยากรของเรากอน   วันน้ีเปนมุมมองของ 
“ภาษีที่ดีและเปนธรรม”   หลายทานอาจจะงงวาหัวขอที่กลาวนําเปนคนละหัวขอกับที่ทุกทาน
เห็นอยูขางหลังนี้   ความจริงแลวมันเปนเร่ืองเดียวกัน   คือการที่ทําใหภาษีนั้นไมยาก   ก็คือ
การทําใหมันแลวก็เปนธรรมซะมันก็จะไมยาก” 
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“ภา ษีที่ ดี แ ล ะ เป นธรรม ในมุ มมองของนั ก วิ ช าการด านภาษี ภ าค เอกชน ”  
ผศ.กาญจนา   นิมมานเหมินทร   จากบริษัท KPMG ภูมิชัย จํากัด 
  

ใครๆก็อยากจะเห็นภาษีที่ดีตามหลักของอดัม   สมิธ   ดิฉันคงไมจําเปนตองเรียนทาน
วามีกี่ขอ   ทุกคนทองไดหมดเลยแตไมมีใครทํา (หัวเราะ)   เพราะฉะนั้น   แตวาทําไปทํามาเรา
ชู 2 ประเด็นแคนั้นเอง   คือประเด็นวาเปนธรรมและก็ความงาย   สําหรับสรรพากรกับผูเสีย
ภาษี   เร่ืองนี้อาจจะเขาใจไปคนละทิศกันดวยซ้ํา   เพราะสรรพากรก็คิดวาทํายังไงจะเก็บภาษี
ใหไดงายๆ   คนเสียภาษีก็บอกวาทํายังไงเวลาเอาไป   เอาภาษีไปเสียจะไดเสียใหงายๆ   สรุป
แลวก็คือวา   ทุกคนก็ลืม   สุภาษิตอีกอันหนึ่งบอกวา “Anything that works don’t fix it”   ก็คือ
ของบางอยางไมจําเปนตองงายและของบางอยางไมจําเปนตองยุติธรรม   แตถาโดยปกติแลวมัน
เก็บไดแลวก็อยาไปยุงกับมัน   อันนี้ตัวอยางก็จะเห็น   ที่อังกฤษยังเก็บภาษีรัชชูปการจนกระทั่ง
ทุกวันนี้   ถามวาอันน้ีมันยุติธรรมตามความเห็นของอดัม   สมิธไหม   ไม   เพราะทุกคนเสีย
เทากัน   ไมดูภาระ   ไมดูเงินได   แตเขาเก็บมาถึงทุกวันน้ีแหละ   เขาเปนประเทศของอดัม   
สมิธดวยซ้ําไป   เพราะฉะนั้นดิฉันย้ําวาของอะไรที่มันทํา   เก็บไดโดยปกติอยูแลว   สรรพากรก็
ไมจําเปนตองไปแก 

 
ประเด็นที่ 1 เร่ืองความงายของประมวลรัษฎากร   

ความงายนี้จะชวยใหคนเสียภาษีก็ เสียไดงาย    ถูกตอง   ไมถูกปรับ    ทาง
กรมสรรพากรก็เก็บไดงายดวยดิฉันเปนนักวิชาการซึ่งไดทําหนาที่เปน Consultant ดวย
เพราะฉะนั้นดิฉันเปนทั้งผูสอนและผูใชกฎหมายนี้   ในความคิดของดิฉัน   ดิฉันคิดวามันมี
หลายอยางซึ่งเราสมควรจะแกไข   ไอสิ่งตัวอยางที่จะยกมานี่มันแคน้ําจิ้ม   เพราะดิฉันตองการ
ใหทานเหลานักวิชาการทั้งหลายไปคิดตอวามันจะมีบทไหน   ตัวบทมาตราไหนที่มันคลายๆ
อยางนี้แลวอานแลวมันเกิดความสับสนและอยากจะใหแกก็ใหเสนอมาตรานั้นขึ้นมาเลย 
 1. มาตรา 66 วรรค 2 แหงประมวลรัษฎากร  ที่วางหลักวา “นิติบุคคลตางประเทศ
ประกอบกิจการในประเทศไทย   ประกอบกิจการในประเทศตางๆรวมทั้งประเทศไทยดวย   ให
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกรัฐบาลไทย”   ในขณะเดียวกันเรามีมาตรา 76 ทวิ   บอกวา “นิติ
บุคคลตางประเทศไมไดประกอบกิจการในประเทศไทย   แตมีลูกจาง   ผูทําการแทน   ผูทําการ
ติดตอในประเทศไทย   เปนเหตุใหนิติบุคคลตางประเทศนั้นมีเงินไดเกิดขึ้นในประเทศไทย   
ลูกจาง   ผูทําการแทน   ผูทําการติดตอเหลานั้นตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลแทนนิติบุคคล
ตางประเทศนั้น”  อานตรงนี้แลวคงไมนึกวามีคําพิพากษาฎีกาจํานวนหนึ่งแลวก็มี ruling 
กรมสรรพากรจํานวนหนึ่งเขียนบรรทัดสุดทายวา “ดังน้ัน   โจทกตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
แทนบริษัทตางประเทศตามมาตรา 66 และ 76 ทวิ”   มันทํากิจกรรมเดียวมันเสียทั้ง 2 มาตรา   
มันผิดทั้ง 2 กระทงเหมือนคดีอาญาเลยนะ   แตภาษีมันไมใช   ถา 2 มาตรานี้คือเร่ืองเดียวกัน   
ทําไมเราตองเขียน 2 มาตรา   อันนี้ไมไดมีปญหาเฉพาะคนเรียน   มีปญหาคนตัดสิน   มีปญหา
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กับกรมสรรพากรเองก็บอยๆ   คุณไปดู ruling สรรพากรเถอะ   กลับไปกลับมา   ม่ัวไปม่ัวมา
ตลอด   ดิฉันคิดวามันถึงเวลาแลว   ตองแก   ตองแกอยางเด็ดขาดเลย   มาตรา 76 ทวิเนี่ย   
แกใหรูดํารูแดงไปเลยวามันตางกับ 66 วรรค 2 อยางไร   ถาทานยังจําไมได   ทานกรุณาไป
พิจารณา 
 2. มาตรา 65 ตรี  แหงประมวลรัษฎากร  การที่คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล   ใน
มาตรา 4   ตัวอยางใชคําวาทรัพยสิน   ทรัพยสินในที่นี้   ถาเปนนิติศาสตรหรือชาวบานอาน   
เขาเขาใจเปนทรัพยสินตามประมวลแพง   ก็คือที่มีราคาและถือเอาได   แตทรัพยสินตรงนี้ถาไม
เรียนบัญชี   ไมใชนักบัญชีอานจะรูไหมวามันแปลวาลูกหนี้   และจะใหคน   ไมใชคนในโลกนี้มี
แตนักบัญชีเสียภาษี   ถูกไหม   คนนิติศาสตรก็เสียภาษี   ชาวบานก็เสียภาษี   เขาจะเขาใจ
ทรัพยสินของกรมสรรพากร  เพราะฉะนั้นดิฉันคิดวามันตองทํา definition   หรือทํา   แก   หรือ
อธิบายอะไร 
 3. มาตรา 65 ทวิ  แหงประมวลรัษฎากร  คําวา “ราคาตลาด”   ไมไดใหคําจํากัด
ความ ไวแตถาไปถามกรมสรรพากรหรือตําราของอาจารยตางๆเขียนวา “ราคาที่พึงซ้ือพึงขาย
ไดในทองตลาด”   แลวเราจะไปเอาตรงไหน   บริษัทมีปญหาบอยๆ   ที่ประสบดวยตัวเองคือ
บริษัทleasing   พอคน lease เนี่ยจายหมดทุกงวดแลว   แลวบอกวางวดสุดทายตองซื้อไป   
บริษัทleasing ก็คิดตามคา residual value   แลวก็มาตีดูราคาอีกหนอยหน่ึงวารถนี่สภาพเปน
ยังไง   สรรพากรมาตรวจปุบ   บวก 5% รวดทุกคัน   แลวบอกวาเนี่ย   ราคาตลาด   บริษัทนี้
เขาก็ดีนะ   เขาตองการเปนผูเสียภาษีที่ดี   เขาก็บอกวา “เออ   คราวหนาผมก็บวกมาเสร็จเลย
นะ   คุณไมตอง   กรมสรรพากรไมตองบวก”   เจาหนาที่บอกวา “ไมไดสิ   คราวหนาผมก็ตอง
เปนคนบวกอยูดี   เพราะผมยังไมรูเลยวาคราวหนาผมจะบวกเทาไหร”   ดิฉันยืนอยูตรงน้ัน   
เหง่ือตกเลย   ทําไมเปนยังง้ี   ก็เลยบอกวา “คุณคะ   คุณจะบวกเทาไหร   เรายินดี   แตเราเปน
public company   เราทนใหกรรมการของเรามาดูวาเราเสียภาษีทุกรอบผิดไมไดนะ   เราตาย
เลย   เพราะฉะนั้น   market value ของคุณมันอยูตรงไหน”   ตอบไมได   ไปคุยกับหัวหนา   
หัวหนาถามวา “พ่ีตีราคายังไง”   ก็อธิบายเลย   เปน sheet ตีราคาสภาพรถ   บางคนเขา lease 
รถแบบเอาไปตีกอลฟถลมทลายเลย   บางคนทะนุถนอมหยั่งกะไขในหิน   เพราะฉะนั้นสภาพ
รถกลับเขามามันจะไมเหมือนกัน   เราก็อธิบายเขา   เขาบอก “อะ   อันน้ีมันก็โอเคแลวนะ”   
เลยจบ   ก็เลยไมไดบวก 5   แลวก็รอบหนาก็ไมไดบวก 5   แตวาถาเราพูดถึงmarket value   
ทุกคนควรจะไดใชในมาตรฐานเดียวกันใชไหม   เพราะฉะนั้น   อันน้ี   ดิฉันก็คิดวา   market 
valueของสรรพากรก็จะตองพูดใหชัดเจนเลยวาเราจะหามันไดอยางไร   ถาเราหาไมได   เราก็
เสียภาษี   เราก็ตองประเมินมันทุกรอบ   อันนี้ก็คือเปนนํ้าจ้ิม 
 4. มาตรา   65 ตรี  แหงประมวลรัษฎากร  เงินสํารอง   ใชวาเงินสํารองตอไปน้ี
ไมใหถือเปนรายจายยกเวน   มันตองพูดใหชัดเจน   มันมีเงินสํารองประเภทถือเปนรายจายได
ไหม   มันก็มีสิถาคนเรียนบัญชีก็ที่เขาaccruedไง   และอันน้ีคือprovision   มันถึงไมถือเปน
รายจาย   พูดใหชัดสิ   เงินสํารองชนิดที่มันยังไมมีcommitmentที่แนนอน   หามถือเปนรายจาย   
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ไมใชบอกเงินสํารองทุกชนิดแลวไปกระทบกับaccrued   อันนี้ก็คิดวาเปนตัวอยางที่ดิฉันวามัน
นาจะแก 
 5. ขอ ก. เงินสํารองเบี้ยประกันชีวิต   ซึ่งเอาเบี้ยประกันชีวิตแลวก็ลบดวยเบี้ย
ประกันตอใหสํารองไว 65%   แลวก็บอกวาคาใชจาย   ถามีอะไรที่จะตองจายไปในขณะที่
contractยังไมเลิก   ถาคาใชจายนั้นเกิน 65   ใหถือสวนที่เกิน65นั้นเปนคาใชจายได   แตไมได
เขียนชัดเจนวา 65 ของแตละปหรือไม   คนก็ตีกันม่ัวเลย   บางคนก็ accumulated 65   วาไป   
ไมรูเรื่อง   อันนี้ดิฉันก็คิดวานาจะเขียนใหชัดเจน   เพราะมันไปinvolveกับเงินจํานวนมากเปน
แสนลานเลย   อันนี้ก็วากันใหถูกตองไป   นี่คือตัวอยาง   ดิฉันจะencourageใหทานคิด   แลว
ทานจะเขียนในแบบฟอรมแลวสงขึ้นมา 
  
ประเด็นที่ 2 การออกกฎหมายลําดับรองของกรมสรรพากร    

ดิฉันคิดวาเขาปรารถนาดีแตวิธีทํามันพิลึก   แตอันนี้ทําเพราะนักการเมืองหรืออะไรก็
แลวแต   อยางเชนอยูดีๆก็ใหเพ่ิมคาลดหยอน   คุณไดคาลดหยอนเพ่ิมตั้งเยอะเม่ือปที่แลว   
สองปที่แลว   แตคาลดหยอนนี้ออกมาในรูปของขอยกเวน   เปนกฤษฎีกา   ออกมาเปน
ขอยกเวน   ทําไมถึงออกเปนขอยกเวน   เพราะวาคาลดหยอนน่ีมันตองเปนประมวลรัษฎากร   
มันเปนพรบ.   ถาจะเอาพรบ.   ถาเปนพรบ.ตองผานรัฐสภา   แลวมันอาจจะไมผานสภา   
เพราะฉะนั้นก็เลยออกเปนพระราชกฤษฎีกาบาง   เปนอะไรไมรูออกมายังง้ี   แลวมันก็ขัด
ทฤษฎี   เพราะวาถาเปนขอยกเวนคุณตองหักออกจากเงินไดพึงประเมิน   แตถาคาลดหยอน
คุณจะตองหักอันดับ 3 ถัดจากคาใชจาย   การคํานวณออกมามันใกลเคียงกันแตมันไมลงกันเปะ
หรอก   อันนี้ดิฉันคิดวาเรื่องtechnicalอยางนี้แกไขไดงาย   ก็คือดึงเอามาทั้งหมดแลวก็ออกเปน
พรบ.เสีย   มันก็จะไดถูกตองตอไป 
  
ประเด็นที่ 3 วัตถุประสงคและการเขียนกฎหมายไมมีความสัมพันธกัน    

เรื่อง tax policy   2 วันกอนน้ี   ทานคงไดอานขาวดีที่บอกวา   รัฐบาล   ครม.ได
approveแลว   มีภาษียกเวน   มีอะไรเยอะแยะ   ยกเวนเพ่ือที่จะชวยเหลือคนจน   ก็ยกเวน
เรื่องคาโอนที่ดิน   คาโอนบาน   ทํานองนี้   ยกเวนกับทั้งภาษีธุรกิจเฉพาะ   และก็ยกเวนคา
โอนดวย   แตทําไมทานยกเวนมันหนากระดาน   ถาทานชวยคนจนจริงทานทําไมไมประกาศวา
สําหรับบานหลังแรกหรือบานหลังเดียว   คือบางคนอาจจะไมใชหลังแรก   เปนหลังที่สองแต
หลังแรกถูกยึดไปแลวทํานองนี้   เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัย   ไมเกินสามลาน   ยกเวนมันหมดเลย   
อยางนี้คนจนจะไดอานิสงสมันเต็มๆเลย   แตทานยกเปนหนากระดานนี้   รูสึกวาทานมีเจตนา
แฝงชอบกลแลว   มันนาเกลียด   เพราะฉะนั้นถาหวังวาจะBoostตลาดที่ดินอสังหาริมทรัพย   
บอกวานี่มีปญหา   แตตัวเลขที่ทานนํามาประกอบมันไมมีปญหา   ก็ดิฉันอานใหฟง   สถิติที่เอา
มาประกอบที่ขอยกเวนน้ีบอกวามูลคาการซื้อขายที่ดินทั้งประเทศนะเปนลานบาท   อัตรา
เปลี่ยนแปลงเปนกี่เปอรเซ็นต   ครึ่งปแรก   ป49   313,245ลานบาท   ครึ่งปหลัง 304,685   นี้
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ลดลง   พอครึ่งปแรกป50   267,942 ลดลง   แตครึ่งปหลัง 325,541   นี่มากกวาครึ่งแรกของป
49ดวยซํ้า   เพราะฉะน้ันมันไมมีเหตุที่ไปชวยยกเวนภาษีใหเขา   จํานวนการซื้อขายที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางทั้งประเทศ   ป49   5,411ลาน   ครึ่งหลัง   5,685ลาน   ครึ่งแรกป 50   418,123
ลาน   เพ่ิมขึ้นแบบมหึมาเลย   แลวก็ครึ่งหลัง 424,357ลาน   เพ่ิมขึ้นอยางมหาศาลเลย   สอง
อันน้ีไมsupport  ideaที่จะไปลดคาโอนและSBTเลย   แตการลดนี่อางบอกวาเพื่อชวยเหลือคน
จน   ถาชวยเหลือคนจน   ดิฉันคิดวามันจะตองออกกฎหมายอยางดิฉันวา   บานราคาไมเกิน
สามแสน   ถาเปนบานหลังแรกหรือหลังเดียวที่จะมีปญญาซื้อ   ยกเวนทั้งหมดเลย   มันก็จะไม
กระทบincomeของกรมสรรพากรเพราะฉะนั้นดิฉันคิดวาหลายครั้งการออกกฎหมายจะอางวา
ชวยคนจนประจํา   และในที่สุดไมไดชวยหรอก   อยางไปเพ่ิมเรื่องซ้ือหนวยลงทุนหรืออะไร
ทํานองนี้คุณตองมีเงินเทาไหร   คุณถึงจะไปซื้อหนวยลงทุนเยอะๆขนาดนั้นได   มันก็ไปคนชั้น
กลาง   คนขางบนดวยซ้ํา   มันก็ไมใชคนจน   ถาจะชวยคนจนจริงทําไมไมบอกวาใครก็ไดที่
ทํางานเงินเดือนต่ํากวา 30,000   ถานายจางจะใหชุด   ใหtransportation   ใหอาหารกลางวัน
ไมตองบวกกลับเปนเงินได   อันน้ีจะชวยเขา   ถาจะใหจริง   แตไอที่ออกมานี่มันไมใช   แต
อยางไรก็ตาม   ก็พวกคนบรรดาเศรษฐีทั้งหลายก็ไดอานิสงสอันนี้ไป    

กรุณาชวยกันคิดวา   ทานเห็นกฎ   บทบัญญัติมาตราอะไรที่มันคลายๆอยางนี้   ถา
ทานคิดวามันไมถูกตอง   มันไมเปนธรรม   มันเขาใจไมได   มันแปลยาก   ไมรูแปลวาอะไร   
อันน้ีทาเขียนตัวบทมา   เขียนเฉพาะตัวมาตราก็ได   แลวทานก็เขียน suggestion สักบรรทัด
สองบรรทัดวาทานอยากจะใหมันแกเปนอยางไร  

 
ประเด็นที่ 4 การเขียนกฎหมายไมควรทิ้งไวใหใครใชดุลยพินิจ   เพราะเมื่อใชดุลย
พินิจแลวอาจเกิดความไมยุติธรรม    

ดิฉันคิดวาทุกตัวในประมวลรัษฎากรมันคือเงิน   เพราะฉะนั้นดิฉันคิดวาการเขียน
กฎหมายไมควรทิ้งไวใหใครใชดุลยพินิจ   เพราะเมื่อใชดุลยพินิจแลวก็เกิดความไมยุติธรรม   
อะไรที่clarifyไดตองclarifyใหหมดเพื่อความเปนธรรม   อยางเชนราคาตลาด   พอถึงเราปด
บัญชี   เราจะตองตีราคาสินคาคงเหลือ   ราคาทุนกับราคาตลาด   อันไหนมันต่ําใหยกยอดไปป
หนา   ทางบัญชีเขาตีกันยงัไงละ   และกรมสรรพากรก็รับอันน้ีมาโดยตลอด   เพราะฉะนั้นทาํไม
ไมใชวธิีเดียวกันในการตีราคาตลาดมันไมใชการยืดหยุน 
 ตัวอยาง   เคยมีคดีคดีหนึ่ง   ในการซื้อขาวโพดจากจังหวัดตางๆเพือ่สงออก   อันน้ีคือ
ตนทุน   ปรากฏวาสรรพากรบอกวา   ไมใช   อันนั้นไมใชราคาตลาด   ถามวาราคาตลาดมา
จากไหน   ในศาลก็ไปอางถงึราคาตลาดทีป่ระกาศโดยกระทรวงพาณชิย   ดิฉันก็ไปถาม
กระทรวงพาณิชยไวกอนแลว   คิดวาสรรพากรจะอางอันน้ี   ถามวาคุณไดราคาตลาดมายังไง   
เขาก็เอาที่ตางๆนั้นมา average   แลวดิฉันก็เรียนศาลวาราคาaverageมันไมใชราคาตลาด   
ราคาตลาดมนัคือราคาexactly ณ locationนั้น   เพราะฉะนั้นทานจะบอกสระบุรเีทานี้   
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กรุงเทพฯเทานี้   fine   แตไมใชวาaverage   อันนั้นสรรพากรแพคดี   คือเหตุการณอยางนี้มัน
ไมนาจะเกิดขึ้น   ถามันชัดไดขอใหชัดเถอะ   fairทั้งสองฝายทั้งคนเก็บทั้งคนถูกเก็บ 
 ตัวอยาง   การออกกฤษฎีกา   แลวเปนกฤษฎีกาที่ทําใหสรรพากรเสียเปรียบ   คือ ออก
นี่ไมประณีตบรรจงเลย   พูดตามตรงเลย   ไมรูวามันเกิดอะไรขึ้น   เหมือนเมาหมัด   คือ
กฤษฎีกาที่ 145 เขียนชัดเจนบอกวา “ทรัพยสินประเภทรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 ที่นั่ง
หรือรถยนตนั่ง   ใหหักคาสึกหรอ   คาเสื่อมราคา   จากมูลคาตนทุนเฉพาะสวนที่ไมเกิน 1ลาน
บาท”   ชัด    คุณจะซ้ือBenz   คุณก็หักได 1 ลานทีนี้พอบริษัท leasing company เขาไปถาม
วา อาว   แลวเขาละ   หักไดลานเดียว   แลวเขาจะทํายังไง   เพราะวาเขาซื้อBenzมานี่มันหก
ลาน   แลวก็เพ่ิมดอกเบี้ยไปอีกลานหนึ่ง   แลวออกใหเชาซื้อ   ใหleasing   ถามวาอันน้ีหักลาน
เดียวเหรอ   ออกกฤษฎีกา 315มาเลย   บอกวา “บริษัทหรือหางนิติบุคคลที่เปดประกอบกิจการ
ใหเชารถ   คือตองเรียนกอนวาสรรพากรนี่เขาไมมีเชาซื้อ   อะไรๆเขาเรียกเชาหมด   มีรถยนต
ประเภทดังกลาวเพ่ือใหเชา   เฉพาะมูลคาตนทุนสวนที่เหลือหลังจากหักคาสึกหรอตามความ
มาตรา 65 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากรแลว   ตนทุนสวนที่เหลือใหหักได”   ทีนี้   ถาเราอาน
ตรงนี้   ถาเราไมใชคนทําจะไมรูวามันพิสดารยังไง   คุณซ้ือรถมาคันหนึ่ง   sayวาหกลาน   คุณ
เอาดอกเบี้ยใสเขาไปลานหนึ่ง   สมมตินะ   เอาอะไรกลมๆใหคิดงาย   สมมตินะ   ใสไปลาน
หน่ึงเปนเจ็ดลาน   พอเจ็ดลาน   เขาก็เวลาไปlease   เขาก็บอกวาหักคาซากไวกอนลานหนึ่ง   
แลวเหลือหกลานคุณผอน 48 งวด   48 งวดเนี่ยคุณจะกําไรทุกงวด 47 งวดเพราะคุณหักคา
เสื่อมไปไดลานเดียว   พองวด 48 เน่ียคุณมีคาเสื่อมงวดสุดทายที่หักออก   แลวก็หักตนทุนอีก 
5 ลาน   คุณก็จะมีlostกองมหึมามหาศาลอยูตรงนั้น   จริงๆก็ไมตองออกกฤษฎีกาใหผูทํา
leasingหรือเชารถนี่หรอก   ออกไปเลยเปนrulingบอกวาไมเกี่ยวกับคุณ   จบแลว 

ทีนี้   อยูมาวันหนึ่งเกิดใจดี   ก็ออกกฤษฎีกาที่ 460   บอกวา “ใครก็ตามซื้อสินคาทุน
เพ่ือใหพัฒนา   ในวัตถุประสงคเน่ียเพ่ือที่จะใหเขามีเครื่องจักรใหม   มีสินคาทุนใหม   เพ่ือจะให
พัฒนาจะไดผลิตสินคาเยอะแยะ”   อันน้ีปรารถนาดีจริงๆ   นาชม   แตทีนี้   พอบอกวาจะใหได
ยังไงใหไปดูประกาศอธิบดีฉบับที่ 56   ฉบับที่ 56นี่บอกวาไง   ดิฉันอานแลวตกใจเลย   
“ยานพาหนะที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยยานพาหนะนั้นๆในราชอาณาจักรใชในการ
ดําเนินธุรกิจหลักของกิจการ   แตไมรวมถึงรถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน 10 คน
ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต   ที่มิใชไดมาเพื่อนําออกใหเชาเปนธุรกิจหลัก”   
นําออกใหเชาก็เลยไดอีก 25%   ตรงน้ีนะ   คนเสียภาษีก็ไมกลาใช   สรรพากรก็ยังไมรูจะเก็บ
ยังไง   คุณเห็นไหม   ครั้งแรกบอกครั้งเดียวนะ   ทุกคนโอเค   ลาน   อันน้ันหมายถึงการซื้อ
รถยนตมาใช   พอleasing ไปถามบอกวา “ออ   ของแกเหรอ   ไดลานแลว   ที่เหลือยังหัก
คาใชจายไดหมดอีก”   ก็มีปญหา   ใชไหม   กําไร 47 งวด   ขาดทุนบึ้มงวดสุดทาย   พอมาถึง
ประกาศอธิบดีฉบับน้ีบอกวา “คุณซื้อมาน่ี   ถาคุณมีProjectวาจะleaseรถ 200 คันปหนา   คุณ
หัก 25%เลยทันทีที่คุณซ้ือมา”   ตกลงมันยังไงกันแน   อยางนี้นะ   ดิฉันคิดวาดวยความ
ปรารถนาดีแกชาติบานเมือง   ขอรองใหสรรพากรรีบแกไข 
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ประเด็นที่ 5  การออกกฎหมายลูก (กฎหมายลําดับรอง) มีความจําเปนอยางมากที่
จะตองไมเกินอํานาจกฎหมายเดิม    

แลวถามันมีเร่ืองเก่ียวของกันตองดูใหดี   ออกอยางนี้มันพลาดทาเสียทีไปแลว   แลวก็
ทํายังไงถาเขาไปขอหัก 25% จริงๆ   มันจําเปนตองใหเขาดวยนะเพราะนี่คือกฎหมาย   อันน้ีก็
ตองระมัดระวัง   ทางดานสรรพากรเองเลนกับกฎหมายตัวเองก็ตองระมัดระวัง   ในดานผูเสีย
ภาษี   อันนี้เปนคนดีนะที่ไมรุมทึ้งใช   ถาเปนฝรั่งนะก็ไปหมดแลว   เรียบรอย   ดิฉันไมไดบอก
วาฝรั่งดีกวาไทยนะ   เปนชองอะไรเขาเอาหมด   แตทีนี้   อันนี้ก็เปนลักษณะที่วาเวลาผูออก
ตองตรองดูดีๆวาตัวเองอานแลวเขาใจ   supposeวาคนที่ไมทํางานสรรพากรเขาอานเขาใจ   
เขาจะไดเอาภาษีมาใหเราได   ถาการที่อานเขาใจแลว   ดิฉันไมคิดวาใครจะเสียภาษี   แตวาถา
เรามาขึ้นตนดวยวาเอาอยางนี้เผื่อยืดหยุนจะตีความได   โถ   สรรพากรเขาก็ตีความเอานะสิ   
คนเสียภาษีก็ตีความออก   มันก็จะทะเลาะกันอยางนั้น   มันไมไดเรื่อง   เพราะฉะน้ันดิฉันวา
ตรงนี้ถาอาจารยสุเมธไมมีอะไรเพ่ิมเติมแลว   ก็ขอระดมเลยวาทานเห็นอะไรนอกจากนี้อีกไหมที่
อยากจะแก 
 
ประเด็นที่ 6 tax policy   ใช built-in flexibility  

ที่ใสเขาไปตรงนั้น   มันจะ take care เร่ืองอัตราเงินฝดเงินเฟอเอง   ยกตัวอยางเชน   
พอเงินเฟอ   คุณมีเงินincomeไดสูงขึ้น   รัฐบาลตองการดูดเอาเงินสวนหนึ่งไปเก็บไวเพ่ือที่จะ
แกไขปญหาเงินเฟอ   เพราะฉะน้ันคุณจะเสียภาษีสูงขึ้น   พอเปนเงินฝด   คุณจะไดรับคาจาง
ลดนอยลง   รัฐบาลก็จะเก็บภาษีในอัตราที่ต่ําลง   อันน้ีมันเปน Public financeที่เขาใสไวในน้ัน   
มันtake careของมันเอง   การเปลี่ยนอัตราตัวนี้   ถาเปนประเทศที่เจริญแลวจะเปนปญหาที่นา
กลัวมาก   ตองเศรษฐกิจเลวรายจริงๆถึงจะเปลี่ยน   ปกติมันจะยืดหยุนเอง 

ดิฉันสมัยทํางานกรมสรรพากร   อันนี้ก็สรรพากรเกา   ก็มีครั้งหนึ่งทานอาจารยไพจิตร
ไดเปลี่ยนตารางแลวดิฉันก็บอกวา “อาจารย   เปลี่ยนแลวเด๋ียววุนวายนะ”   เขาบอกวา 
“กาญจนาเชื่อเถอะ   ประเทศไทยเขาไมรู   อันนี้”   คืออะไรเราก็ไมสนสักอยางนะ   พูดตามจริง   
แลวเรามีขอดีของเราคือวาไมวาสรรพากรเขาจะสั่งทําอะไรทําหมด   หาไมไดอีกแลวนะ เสีย
ภาษีดีขนาดนี้   อันนี้ดิฉันคิดวามันตอบเปนวิชาการไปหนอยนะคะ 

ขอเรียนนิดหนึ่งสําหรับทานอาจารย   ก็จะไดเรียนวาอยางนี้วา   ความงายที่เราพูดถึง
วันน้ี   พูดถึงการที่ทําใหกฎหมายมันงาย   เขาใจได   ไมคลุมเครือ   เราไมไดหมายถึงวาเราจะ
แนะนําระบบงายๆมาใช   เราคงไมมีความสามารถไปเปลี่ยนระบบไดถึงเปลี่ยนระบบ   อาจจะ
ไดยินอาจารยแหมมพูดมานิดหนึ่งวาเอาไป 20%   อาจารยตกใจวาเราจะใช flat rate กับบุคคล
ธรรมดา   เราไมใชหรอกคะ   เพราะยังไงก็ตามบุคคลธรรมดาก็ตองไดใช progressive rate อยู
ดี   เพราะฉะน้ัน   ตรงนี้เลยอาจารยกรุณานิดหนึ่งวา   เราไมเปลี่ยนระบบ   แตเราจะชวยให
อะไรที่มันคลุมเครือ   ใหมันชัดเจน   คนเสียภาษีเขาจะไดทําถูก มีนิดหนึ่ง   อยากใหอาจารย

 ๗



สบายใจ   คือจริงๆแลวมันเกิดความเขาใจผิดระหวางนักบัญชีกับภาษี   ดิฉันทํางานตั้งแต 
KPMGนะ   ดิฉันเรียนไดเลยวาแมแตวาauditorของเราเขาก็มีความโนมเอียงที่จะมาดูเร่ืองภาษี
แลวก็นําไปใชกับบัญชี   ซึ่งดิฉันก็คอยปรามเขาเสมอบอกวา “คุณทําบัญชี   คุณทําgapของคุณ   
มันไมเกี่ยวกับภาษี   แตภาษีคุณเอาไวไปกรอก ภงด.   แลวคุณบวกกับหักออกแผนหลังเทา
นั้นเอง   มันไมเกี่ยวกับบัญชี”    คือนักบัญชีอาจจะขยันก็ได   อันนี้ไมใชเรื่องของตัวสักหนอย
นะก็จะเอาไปใสไวในบัญชี   ความจริงไมใช    พอทําบัญชีตองตามมาตรฐานบัญชีเดะเลย   ก็
ดิฉันก็เปนกรรมการมาตรฐานใน กลต.ดวย    เพราะฉะน้ันเรียนไดเลยวาบัญชีทําบัญชี   ไม
เกี่ยวกับภาษี   ภาษีนี่เอาไปบวกกับหักออกตอนที่คุณไปรับจางทํา ภงด.   จบ 
  
ประเด็นที่ 7 ภาษีเหมากับภาษีตามความเปนจริง    

ดิฉันอยากจะเรียนนะ   ถาเปนดิฉัน   ดิฉันไมใชภาษีเหมา   ลักษณะการเหมาของ
หลวง   กําไรทุกjob   สังเกตไหม   แตคุณนี่ไมไดกําไรทุกjobหรอกในชีวิตจริง   ถาสมมติวาคุณ
เปนคนรับจางสรางบาน   คุณคํานวณผิดไปหนอย   เหมาเขาแลว   คุณไมไดกําไรหรอก   แต
คุณใชstandardคุณตองไปเสียภาษีเพราะกําไร 30%   เพราะฉะนั้นคนที่เลือก standard นะโง   
มันตองเอาตามความเปนจริงน่ันแหละ   ยิ่งถาสมมติยิ่งเปนบริษัทใหญยิ่งไมมีวันที่จะมาเอา
standard   เพราะวาคํานวณคานผิดไปตัวหน่ึงก็ไปแลว   standardนี้ไมดี   เขาสันนิษฐานวา
คุณกําไรไม 20% ก็ 30% เลย   มันตองเสียภาษีเยอะ   ทีนี้คนที่ทําstandardนี่มันมีอะไรอยูขาง
หลัง   อยางรานขายของอะไรเยอะแยะใชstandard   แลวอยูมาวันหนึ่งวันหนึ่ง   “ผม40เจา
กําลังโทรศัพทเน่ีย   ผมถูกสรรพากรประเมินหมดเลย   ใชstandard”   ก็เลยบอกวา   “คุณ   
แลวคุณมีบัญชีรึเปลา”   อาว....standardแลวไมมีบัญชี   สรรพากรเขาฉลาดเขาเขียนขางลาง
เลย   ถาคุณจะคัดคานการประเมิน   คุณตองเอาบัญชีมาแสดง   แลวบัญชีก็ไมทํา   ก็หมดสิทธิ์
รองสิ   เสียงแหบเลย ตัวอยางเชน ถาคุณเปดรานพิซซา   รานกวยเตี๋ยวก็แลวกัน   หนา
นิติศาสตรจุฬาฯ   ปแรกเขามาประเมินเพราะคนกินอ้ือเลย   เขาก็ประเมินคุณเทานี้   
กรมสรรพากรไมมาประเมินคุณทุกปหรอก   แตเขาบวกสิบ   ทีละสิบไป   ปรากฏวารานพิซซา
ก็มาเปด   รานKentucky Fried Chickenมาเปด   ลูกคาคุณแตกไปหมดแลว   แตคุณบวกเพิ่ม
อีกสิบ   อยางนี้standardไมมีดี   จะบรรยายความไมดีของstandardไดสัก500เรื่อง   ไม
สนับสนุนใหใชstandardเพราะวาพอเขาบวกทีละสิบ ทีละสิบ   พอบวกครั้งที่หาเทานั้นละ   คุณ
เอย   คุณไมมีวันกําไรเทานั้นหรอก   คุณก็เดือดรอน   ทุกคนที่มาหาดิฉันประเภทโดนป 5   
คือมันบวกไปหาครั้งแลว   แลวไมไดมีเงินไดตามนั้นหรอก   จะหยุดก็หยุดไมไดเพราะตัวเองไม
เก็บบัญชี   เพราะฉะน้ันในทุกกรณี   ถาใครคิดวาจะstandardนี่ตองไปเก็บบัญชีดวย   แลวถา
เขาประเมินขึ้นมาสูง   คุณก็จะไดคัดคาน   จะไดเอาบัญชีไปคัดคาน   ถาไมฉะนั้นคิดวา   ออ...
ก็ไมตองจางคนทําบัญชี   สบายดี standard   คุณก็สบายดี   ตอนปหาเดือดรอนนะ   อันนี้ก็
เรียนอยางนี้ดวย 

 

 ๘



ประเด็นที่ 8 เร่ืองภาษีโรงเรือนกับคนที่เสียภาษีไมครบ  
  เรียนอยางนี้นะ   เทศบาล   วาตามกฎหมายนะ   ทางปฏิบัตินี่ไมรู   เทศบาลนี่เขาจะ

มี map locationนี้  ตึก quality พรรคอยางนี้   ตารางเมตรเทาไหร   ถาคุณ report ตรงกับ
ตารางเมตรหมายถึงวาถาสัญญาเชาของคุณตรงกับตารางเมตรที่เขาประเมิน   ที่เขาทําทุก4ป   
เทศบาลเขาก็ไมคัดคาน   เขารับตามนั้น   ถาสัญญาคุณตรง   เพราะฉะนั้น   ถาเปนเจาของตึก
ใหญๆทั้งหลาย   มันไมมีทางที่จะหนีไดละ   ภาษี   แตถาเปนบานหนึ่งหองหรืออะไร   มีทาง
เปนไปได   อาจจะทําสัญญาปลอม   อะไรก็แลวแต   แตวายังไงก็ตามมันจะไมต่ํากวาราคา
ประเมิน   มันต่ํามากไมได 

ดิฉันเคยเห็นสัญญาซึ่งเปนทนายนี่ละ   แตไมรูลูกศิษยใคร   เห็นแลวเจ็บใจจริงๆ   ดี   
ดูชื่อแลวไมรู จักก็ เลยสบายใจ   ไปเชาเนื้อที่    เชาพื้นที่   เสร็จแลวก็    อันนั้นเชา
อสังหาริมทรัพย  จะไป report กับทางเทศบาล   ก็คิดเปนแค30%ของมูลคาทั้งหมดที่จาย   
เหลือ70%ไปเชาสังหาริมทรัพย   แลวแกบรรยายไง   เพราะเชาเนื้อที่มันก็มีแตเน้ือที่   ก็ขีดเสน
งายๆเทานั้นเอง   แกบรรยายบอก   แกเชาฝาเพดาน   เชาหองสวมที่อยูขางนอกสาธารณะ   
เชาลิฟต   และเชากระได   คุณคิดดูสิสิ่งเหลานี้สิ่งเหลานี้มันเปนสวนควบกับที่นั้นแหละ   คุณจะ
ไปแยกเปนอสังหาฯ ไดยังไง   อันนี้ก็เกิดมี   อาจารยขา   อันน้ีคนไมดี   ไมใชกฎหมายไมดีนะ   
คือคนไมดี   เพราะฉะนั้นเราตองไลจับเขา 

แลวก็ชิงโชคที่กรมสรรพากรทํา   ดิฉันพูดตามตรงวาดิฉันจบวิชาภาษีอากรมา   ดูแลว
มันสิ้นไรไมตอกเนาะ   จะใหคนปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญน่ียังตองมาชิงโชค   เฮย...หาวิธีใหม
เถอะอาจารย   มันฟงแลวมันไมสบายใจ 

 
ประเด็นที่ 9 การเสียภาษีออนไลน    

อันที่จริงมันเปนสมัยใหม   ดิฉันเองยังเสียไมเปนเลย   ตองใหลูกนองเขาทําใหทุกที
แลวไปยืนกํากับ     แลวยิ่งคุณพูดถึงชนบท   เออ...อยาพูดเลยคอมเขาใชไมเปนหรอก   
เพราะฉะน้ันเขาก็ใชแบบฟอรม   เขาใชแบบฟอรมถาทําไมไดก็ถือไปสรรพากรเลย   ชวยกรอก
ใหที   แลวเจาหนาที่สรรพากรก็ชวยกรอก   นี่เห็นกับตาเลยบางกะป   คนจีนเขาไป “ผมจะเสีย
ภาษี   แตผมไมรูวาจะทํายังไงกับไอนี่   ชวยทําใหที”   เจาหนาที่ก็ทําให   อันนี้ไมมีปญหา 

แบบฟอรม   ถาหากคิดวามันยากนะ   ก็จะเรียนวาอยางนี้วาแบบฟอรมทั้งโลกยาก
หมดเลย   ถาเราทํางายไดนี่เราเปนแชมปละ   คุณไปดู 10-40 (ten-forty) ของอเมริกานี่อาจจะ
งายเพราะมันเงินเดือนตัวเดียว   ก็เหมือนกับของเรา   แตถาคุณมีรายไดหลายอยางเปนปกนะ   
ยากหมดเพราะวาขอมูลน้ันตองมีมากพอที่สรรพากรเขาจะวิเคราะหได   ถาขอมูลไมมากพอมัน
ทําไมได 

อันหนึ่ง   ซึ่งติดใจตัวเองมาจนกระทั่งทุกวันนี้   ขออนุญาตเลา   ตัวเองเปนเจาหนาที่
สรรพากร   อยูมาวันหนึ่งก็มีการประเมินภาษีพอของตัวเอง   ประเมินไดนิดเดียว   เพราะวา
คุณพอใหเลขากรอกแลวก็ลืมtick box วาสมรสมีทะเบียน   ก็ไอเกาๆก็มีทะเบียนมาตลอด   ปนี้

 ๙



เกิดไมมีทะเบียน ไมได tick ก็เลยหักนองไมได บอกวาไมมีทะเบียนสมรส แลวลูกก็ทําไมหายไป
ยังไงไมรู   เสร็จแลวก็ถูกสั่งมาวาใหtake care caseนี้  ก็เห็นปุบวานายวิสุทธิ์  นิมมานเหมินทร
ก็เลยบอกวา   ขอใหคนอ่ืนเถอะ   เพราะคนนี้เปนบิดาขาพเจาเอง   ทําไมได   ก็ไปนั่งนึกแชง
ชักหักกระดูกนะวาทําไมไมดู file เกา   ทําไมถึงดูแคนี้   แลวในที่สุดทํายังไง   จบโดยตองทํา
อุทธรณ   ตองเอาทะเบียนสมรสกะรุงกะริ่ง   ใบเกิดนองอะไรอยางนี้มาแสดง    

อันนี้   คิดวาสมัยใหมแลว computerize แลว   คิดวาสรรพากรคงไมมีปญหาแบบนี้มัน
ก็ตัดไปไดเยอะ   เม่ือกอนทุกอยางmanual   ตอนดิฉันไปทํางาน   อยาถามวากี่ปแลว   เครื่อง
คิดเลขมันใหญขนาดนี้   จ้ิมกันอยางนี้   ซึ่งลําบากมาก   เด๋ียวนี้เขาพัฒนาไปเยอะแลวคิดวา
อะไรๆมันก็ดีขึ้นเยอะในเชิงปฏิบัติจัดเก็บน่ีนะคะ   แตวาเรื่องแบบฟอรมนี่เสียใจดวย   ทั้งโลก
เลยมันยุง   ไมมีใครทําไดใหมันงายหรอก   นอกจากคุณจะมีอาชีพอันเดียว   เปนอาจารยอยาง
เดียวก็พอนะ   คุณเสียภาษีงายที่สุดเลย 
 
ประเด็นที่ 10 ความสัมพันธระหวางบัญชีและภาษี 

จริงๆแลวมันเกิดความเขาใจผิดระหวางนักบัญชีกับภาษี   ดิฉันทํางานตั้งแต KPMG 
นะ   ดิฉันเรียนไดเลยวาแมแตวาauditorของเราเขาก็มีความโนมเอียงที่จะมาดูเรื่องภาษีแลวก็
นําไปใชกับบัญชี  ซึ่งดิฉันก็คอยปรามเขาเสมอบอกวา “คุณทําบัญชี คุณทํา gap ของคุณ มันไม
เกี่ยวกับภาษี   แตภาษีคุณเอาไวไปกรอก ภงด. แลวคุณบวกกับหักออกแผนหลังเทานั้นเอง   
มันไมเกี่ยวกับบัญชี”  คือนักบัญชีอาจจะขยันก็ได   อันนี้ไมใชเรื่องของตัวสักหนอยนะก็จะเอา
ไปใสไวในบัญชี   ความจริงไมใช   พอทําบัญชีตองตามมาตรฐานบัญชีเดะเลย   ก็ดิฉันก็เปน
กรรมการมาตรฐานใน กลต.ดวย   เพราะฉะน้ันเรียนไดเลยวาบัญชีทําบัญชี   ไมเกี่ยวกับภาษี   
ภาษีนี่เอาไปบวกกับหักออกตอนที่คุณไปรับจางทํา ภงด.   จบ 
  
ประเด็นที่ 11 ภาษีมูลคาเพิ่ม  

Vatนี่เราเอาเขามาใชเพ่ือแทนที่ภาษีการคา   เน่ืองจากภาษีการคาเดิมเราเสียภาษี
การคาทุกขั้นตอนแลวภาษีการคาเปนตนทุนของสินคา   กวาเราจะผลิต 20 ตลบออกเปน
เสื้อเชิ้ตตัวไปขายเมืองนอกนี่   ราคาเราสูง   ตนทุนเราสูงกวาworld marketแลวเราสงออกไมได
เลย   เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยก็เลยตัดสินใจวาเอาVat   เพราะVatนี่มันnetทุกทอดๆ   แลวก็
เม่ือมันnetไปแลวมันไมทําใหตนทุนสูง   เราก็เลยใชVat 

ที่นี้อันนี้ก็เปนเรื่องที่เขาใจเพราะเราปลูกฝงกันไมดี   เน่ืองจากเราปลูกฝงกันไมดี   มัน
ก็มีความรูสึกวาไมวาตัวไหนออกมาก็ไมชอบ   จริงๆแลวถามันไมเกี่ยวกับการคาขาย
ตางประเทศ   ดิฉันอยากใหดํารงภาษีการคาไว   เพราะวาอะไร   ก็ซื้อของเพลงไมเห็นบนซัก
คํา   คนไทยไมเคยบนเลย   เพราะอะไร   ก็เสียกันจนชินแลวไง   แบบ“Anything that works 
don’t fix it”   แตบังเอิญเราตองไปขายของเมืองนอกไงแลวขายไมได   เราก็เลิก   เหมือนกับ
Premiumขาวเหมือนกัน   ในที่สุดเราตองเลิก   พอรัฐบาลput premiumเขาไปตัวหน่ึงปุบ   
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ราคาขาวไทยสูงกวาworld marketขายไมออก   อันน้ีก็เหมือนกัน   เรามีความจําเปนตองใชไอ
ตัวนี้ 

ทีนี้ถามวาตราบใดที่คุณไมใชend user   ไมไดแบกภาระVatหรอก   ถาคุณซ้ือมาขาย
ไปคุณไมแบกภาระVat   แลวแบกVatมันดีอยางไร   ถากรมสรรพากรใชcomputerize check 
reconcileระหวางVatซื้อกับVatขาย   เชื่อเถอะวารานคาวัสดุกอสรางของหนูหนีปญหาไมไดเลย   
หนีภาษีไมไดเลย   เพราะวาซื้อทุกอยางมันมีVatหมดเพราะฉะนั้นมันไมลงบัญชีไดอยางไร   
ถูกปะ   auditorเขาก็check Vat   เพราะฉะนั้นมันหนีไมได   Vatนี่ถารูจักใชจะดี   เพราะวาเงิน
มันไมหนีไปไหน   เงินจาย เงินรับ เงินซื้อจะอยูตรงนั้น   แลวอีกหนอยรานคาวัสดุกอสราง   
รานขายยา   เราไมจําเปนตองมาเปดindividualแลว   เราจะมีdepotใหญแลวเราก็   ทุกคนไม
ตองลงทุนเลยเอาสินคาไปกอนแลวเราจดไววาสินคาอะไร   ใหทุกคนขายแลวใชคอมพิวเตอร   
ไอตัวบอกภาษีขาย   บอกมัน   เขาซื้อกี่บาทก็ใหออกใหหมด   แลวเราไปสัญญาไวกับแบงก   
พอบายสามโมงเอาเงินเขาแบงก   เราแยกเลยกําไรของคุณเทาไหร   ตนทุนของเราเทาไหร   
แลวทางบายสามโมงเราอยูที่depotเราออกVatขายใหใบเดียวประกบไปเลย   เพราะฉะนั้น
ถูกตอง   ไมมีใครหนีภาษีไดเลย   แลวก็ไมตองใชเงินลงทุน   โครงการนี้เคยจะทําใหกับบริษัท
ขายยา   ซึ่งถาเขาทําไดยาจะราคาถูกมากเลย   มีกรรมกรแคยกเทานั้นเอง   ไมตองทําอยาง
อ่ืนเลย   ใหออกอยางนี้ได   เพราะฉะนั้น   Vatอันน้ีก็ตองเขาใจวามันเปนคุณานุคุณจริงๆนะ   
แลวก็7%มันไมไดสูง   ถาเปนตางประเทศมัน20   cash flowเราพังเลยถา20เน่ีย   7%นี่นิด
เดียว 

อีกอันหนึ่งใหเขาใจวา   ในการเก็บภาษีเราจะตองมีวัตถุประสงค   อันน้ีเขาใจ   เก็บ
ภาษีทุกอยางมีวัตถุประสงค   แตเรามีวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจและการลดชอง   การที่เรามี
scaleที่ใสเขาไปเพื่อใหภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา   ใครมีเงินเยอะก็เสียภาษีเยอะ   ใครมีเงิน
นอยก็เสียภาษีนอย   อันน้ันละคือการลดชองวาสวนหนึ่ง   อันที่สองการลดชองวางอีกสวนหนึ่ง
ก็คือการยกเวนภาษีใหสําหรับผูที่มีรายไดนอย   อันนี้ก็เปนตัวหนึ่งคือPay backในลักษณะอยาง
อ่ืน   ซึ่งดิฉันอยากจะเสนอรัฐบาลวาใครก็ตามที่มีเงินไดต่ํากวา 30,000 ตอเดือน   ถานายจาง
ใหuniform 5 ชุด   ไมตองบวกกลับเปนเงินได   ถาใหlunchก็ไมถือวาเปนเงินได   ใหรถรับสงก็
ไมถือวาเปนเงินได   อันน้ีคือเราจายใหกับคนที่มีรายไดนอย   อันน้ีก็คือการลดชองวางอยาง
หนึ่งแลว 

ความจริงสิ่งเหลานี้เขาเอามาconsiderหมดแลวกวามันจะเปนไอนี้ขึ้นมา   ตองสารภาพ
อยางหนึ่งวาoriginalคนที่รางประมวลรัษฎากรนี่มันไมใชคนไทย   เปนฝร่ัง   แลวประมวล
รัษฎากรแตละครั้งที่เราจะเอาอะไร   อยางVatนี่เราก็ไปลอกนิวซีแลนดมาทั้งดุน   แมแต10%ก็
ลอกเขานั่นแหละ   มีมาตราอะไรที่ไมเขาใจก็ไมไดลอก   สวนใหญก็ลอกหมดนั่นแหละ   
เพราะฉะนั้นเราไมไดพูดวาตัวภาษีที่เราเอามาใชระบบมันไมดี   เราบอกวาระบบมันดีแตวาลอก
กะพรองกะแพรงอยางหนึ่ง   เขียนไมชัดเจนอยางหนึ่ง   มันก็เกิดปญหา   เรากําลังดูตรงนี้   ไอ
อยางอ่ืนมันพนที่เราจะดูแลว   เรามาดูตรงนี้วาสิ่งนี้ที่มันเกิดปญหาแลวเม่ือเกิดปญหานี้เราจะทํา
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ใหมันดีไดอยางไร   โครงสรางภาษีก็เปนไปได   มันก็เหมือนสากลโลกแหละ   เราไปเทียบ   
คุณลองเอาไปเทียบภาษีสิงคโปร   มาเล   ไทย   อัตราภาษีก็relatively   ทั้งๆที่สิงคโปรเขามี
เงินไดมากกวาเราดวยซ้ํา   ภาษีเขาก็ลดลง   เรานี้เงินไดนอยกวามาเลเซียอีก   แตตอนน้ี
รัฐบาลก็ใจดี   ก็ไดมาลดใหบริษัทจดทะบงจดทะเบียน   ไอSMEลงมาอุตลุดหมดแลว 

แตสิ่งหน่ึงที่เราสังเกตก็คือวาการปรับปรุงภาษีตามที่ครม.อนุมัติ 2-3วันน้ี   ทานไมดู
consequenceของการปรับปรุงอยางเชนอยูดีๆลุกขึ้นมาบอกวาคาเสื่อมชนิดถาวรสําหรับ
ทรัพยสินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณใหหัก40ไปเลย   ที่เหลือ   เม่ือกอนนี้หักตามบัญชี   
เด๋ียวนี้ก็40ไปเลย   ดิฉันตองอธิบายนิดนึงวา   ในอัตราคาเสื่อมที่อยูในพระราชกฤษฎีกานั้นคือ
maximumที่จะหักได   ไมไดแปลวาทุกคนตองหักตามประมวลรัษฎากร   เราหักตามบัญชีได   
ตามMethodทางบัญชีเขาเขียนชัดเจน   คุณจะยืด useful lifeไดไหม   ไมได มันuseful lifeมัน
กํากับมากับผูผลิตของนั่น   เพราะฉะน้ันคุณก็เอาmaximum useful life คุณสามารถทําได   
เชนในกรณีคุณไดBOI   ไมตองการคาเสื่อมเอาไปทําอะไร   เพราะฉะนั้นคุณตองใชmaximum 
useful life เผ่ือที่หมดBOIแลวยังเหลือซักบาทสองบาทอยูเอาไปหักภาษีได   แตวาภาษีใหมนี้
ออกมาปุบหักรอยละ40เลย   แลวอะไรจะเกิดขึ้น   ถาคาเสื่อมรอยละ40แปลวาตนทุนตอการ
ผลิตสินคาแตละหนวยเพ่ิมขึ้นโดยไมจําเปน   แลวถาเปนบริษัทตั้งขึ้นใหมสินคายังไมติดตลาด   
สินคายังขายไดไมเยอะ   ตนทุนสูงขนาดนั้นคุณจะขายไดอยางไร   หลังจาก40ไปแลวใหหัก
ตามบัญชี   ทีนี้ตนทุนก็จะต่ําลง   มันจะเปนเหตุใหคุณเรงซ้ือเครื่องจักร   มันจะเปนเหตุใหคุณ
เรงผลิตสินคา   เพราะตองผลิตVolumeเยอะ   คุณถึงจะลดตนทุนตอหนวยได   เสร็จแลว
Supply over demand   อะไรจะเกิดขึ้น   คุณเจง   ถา SMEs เจงแลวใครเจงตอ   แบงก   
เพราะพวกนี้เปนลูกหนี้แบงกหมดเลย   อันน้ีตางหากที่เรา commentแตเราไมอยากเขาไปแตะ
ตอง   เพราะวารัฐบาลเปนคนทําเอง   อันนี้ออกมา   แต consequenceจะเปนอยางนี้   
เพราะฉะนั้นเราถามที่ประชุมวาตองการใหเราanalyzeทุกอันออกมาเปนแบบนี้ใชหรือไม   เรา
ทําไดนะ   แตมันตองใชmacroeconomics   มันไมใชนิติศาสตรบัณฑิตหรือบัญชีบัณฑิต   มัน
ตองใชmacroeconomics   และมันตองใชphysical policyซึ่งมันไปในระดับที่ถาคุณเอากฎหมาย
นี้ไปเสนอแกสํานักเศรษฐกิจและการคลัง   คุณจะตองมีstudyตรงนี้ประกบ   ไมง้ันคุณไปไมได 

ยกตัวอยาง   ดิฉันทําเรื่องเดียวเรื่อง insurance   เรื่องinsuranceตัวเดียวเทานั้นปง
ขนาดนี้ใหสสก.  แตถามวานิติศาสตรจุฬาฯมีศักยภาพทําไดไหม ทําได  แตเราคิดถึงอันน้ีรึเปลา  
ตะกี้ที่พูด  ถาคิดถึงอันน้ีเราก็ทําได  แตวาชาตินี้ก็ไมออกนะ life insuranceสงไปหกเดือนแลว
มันยังไมออกเลย   เพราะฉะนั้นถึงบอกวานิติศาสตรจุฬาฯควรเริ่มจากสิ่งที่งายๆไปกอน   แลวก็
gradually   หลังจากนี้จะตองมี shot2 shot3 และเปนอยางที่คุณพูดทุกประการ แตวา shot นี้
ขอใหเขารับเราไปหนอยกอน   คืออะไรก็ตาม  มันเหมือนเลนรักบี้   เราโยนลูกไปกอน   โยน
ลูกแรกใหเขารับใหเรากอนแลวเด๋ียวเราวิ่ง   เราก็จะกลับมาเจอกันอีกแลวเราจะทําอยางหนูวา
ทุกประการเลย   ขอบพระคุณคะ 
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ประเด็นที่ 12 auditor 
เน่ืองจากคลุกคลีกับ auditor มานาน   ดิฉันวาauditorนี่มีบทบาทสําคัญอยางมากเลยใน

การเสียภาษีเพราะวาเปนคนเก็บเอกสารอะไรทุกอยางเลยใหถูกตอง   ดิฉันวาauditorตองใจ
แข็งๆ   ไมตองกลัวที่เราจะเสียลูกคา   ถาqualify ตองqualifyเลย 
 มันก็เหตุเกิดที่บริษัทเหมือนกัน   ลูกคาตางชาติเขาไมยอม  auditor ก็ไมรูจะทํายังไง
แลวก็กลัววาทําลูกคาหลุด  กลัวบริษัทจะวา   เขาก็มาบอกดิฉัน   อาจจะเห็นดิฉันเปนคนเจา
เลหที่สุดในบริษัท   เขาก็บอกอาจารยๆ   ชวยเขาไปหนอย   ก็เขาไปก็ถามวามีอะไรเหรอ   คน
ตางชาติคนนั้นเขาก็บอกวาเขาไมยอมใหqualifyหนางบเขา   ดิฉันก็ทําทาคิดแลวก็บอกวา   
Hmm….I’ve to consider.   พอ consider ปบ   เราก็ Loosing you or loosing my license.   
แนนอนเราdumpมันละเราไมเอาละ   ก็เลยบอกวาโอเคๆ   youจะqualifyยังไงก็เขียนไปเลย   
แลวก็อยูกับบริษัทจนบัดนี้   เพราะฉะนั้นauditorซึ่งลูกคาขอได   ดิฉันไมอยากใหทํา   เพราะวา
มันตองชวยกันคนละแรง  มันเร่ิมตนมาจากบัญชีพวกคุณน่ันแหละ   เราถึงเสียภาษี   แลวถึง
นักกฎหมายมาเสียภาษีเราคอยมาวากันอีกทีวาทําอยางไร   อันนี้ถาไมรวมกันทุกฝาย   ตายนะ   
มันไปไมได   อันที่สอง   ดิฉันก็อยากจะบอกวาขออันนี้ใหเปนstepแรก   เราทําใหกฎหมายมัน
งาย   โดยอิงconceptเดิมใหมันงาย   ใหมันผานตรงนี้ไปไดกอน   เรามีกอก2 กอก3แนเพราะ
เขาเห็นฝมือเราแลว   เขาก็เชื่อหนาแลว   เราก็สามารถที่จะทําไดแลวเราก็มีศักยภาพที่จะทําได 

ใครก็ตามที่เคยเรียนนิติศาสตรจุฬาฯแลวเปนลูกศิษยดิฉัน   ในภาคแรกออกมาเปน
ภาษาธรรมดาชาวบานใหเขาใจเรื่องวามันความมันเปนมายังไง   การออกภาษีทํายังไง   มัน
ประกอบดวยโครงสรางอะไร   อันน้ีทุกคนเรียนหมดแลว   แลวก็ถาอาจารยนั่งตรงนี้แลว
อาจารยยังทําตรงนั้นไมได   มันก็เวทนานะอุตสาหเรียนมาแลวก็ทําไมได   ทีนี้อันน้ันมันจะเปน
ชวงที่2   รับไวในสิ่งที่บอกแลวเราจะเอาไวเปนชวงที่สอง   ชวงแรกขอใหเราputอันนี้ใหมัน
throughกอน   แลวเราก็จะทําอันนี่สองแนนอน 

อีกอันหนึ่ง   ที่ดิฉันคิดวาตอนนี้ทานสรรพากรใหญของเราก็นั่งตรงนี้   ก็คงอยากจะทํา
สัญญาประชาคมเหมือนกันวาในกรณีที่ตรวจสอบบัญชีเขา   เขาถูกตองหมดแลวอยาไปขอ   ไม
มีหรอกชวยชาติชวยเชิดขอ   ทุกคนเสียภาษีตามรัฐธรรมนูญตามประมวลรัษฎากร   จบ   ถา
สรรพากรยอมรับตรงนี้   ทําสัญญาประชาคมกับเราไมขอ   แลวก็สรรพากรก็เร่ิมใช computer 
reconcileภาษีซื้อภาษีขายซักที   ไอที่บอกวาเล็กไมเสียอะไรอยางนี้หนีไมไดประการหนึ่ง 

อันที่สองเบอรโทร800 แบบอเมริกันควรใช   ก็บอกวาผมเสียคนเดียวไอขางนี้ไมเสีย   
เอ...ตองreportสรรพากร สรรพากรจะไดมา นี่ก็ไดแตบนรูอยูแลวสรรพากรจะไปรูไดไง   
เพราะฉะนั้นผูเสียภาษีถาไมอยากจะเสียเปรียบเพื่อนควรจะsecretly reportกรมสรรพากร   ให
การแขงขันในการคาเรายืนในเสนเดียวกันแลววิ่งไป   ใครเกงใครชนะ   ไมใชวาใครโกงใครชนะ   
กรณีอยางนี้ 
 
 

 ๑๓



ประเด็นที่ 13 การทําใหกฎหมายมีความชัดเจน 
ใหมันชัดแจงคําพิพากษาฎีกาเราไมมีปญหา   ไมใชเขามันทั้งสองมาตรา   กรรมเดียว

ผิดสองกระทงอยางนี้มันไมมีหรอก   ไออยางนี้มันก็จะชัดแจง   rulingกรมสรรพากรมันก็จะชัด
แจง   เพราะฉะนั้นแมrulingนั้นออกใหคนอ่ืน   เรายังเอาเปนแนวทางเปนบรรทัดฐานได
พอสมควร   ก็providedวาfactของคุณใหมันเหมือนก็แลวกันก็สามารถจะทําได   ไมใชวาอางวา
rulingอันน้ีใชกับรายนี้เทานั้น   ไมใชของคุณ   หน่ึงไมควรจะมี   ถาfactมันตางคอยมาวากัน   
อันที่สองเลหของอัยการไปสอนอธิบดีสรรพากรเวลาไปศาล   บอกวาrulingของสรรพากรที่ออก
ใหคุณนั้นนะ   จริงๆไมใชหนาที่ของกรมสรรพากร   กรมสรรพากรนั้นออกเพ่ือเอ้ือผูเสียภาษี
เทานั้น   จะผิดจะถูกยังไงศาลเทานั้นที่จะชี้   การประกอบอาชีพนะ   ถาเขาไมไดrulingกอน
แลวยังไมมีเร่ืองกับสรรพากรไปศาล   ไปขอศาลชี้วาจะตองเสียเทาไหรศาลจะบอกไหม   อันนี้
อัยการก็ตองเลิกวิธีตอสูคดีแบบเดิมๆเฉยๆ   เลิกไดแลว   ไมใชใหไปปฏิเสธหนาตาเฉย   คุณ
ออกอะไรไปผูกมัด  ที่จริงบอกตรงๆเลยวา ณ ตรงนี้เลยวา   rulingที่สรรพากรออกถาหากวาเขา
เอาไปปฏิบัติแลว   ขอเท็จจริงมีอยูจริงตาม ruling เดะแลวบอกวาไมถูกตอง   มีการประเมิน
ภายหลัง   ผูเสียภาษีฟองละเมิดกรมสรรพากรได   ในฐานะเจาของกฎหมายไมobserve
กฎหมายของตัวเอง   ทําการประมาทเลินเลอ   ทําใหเขาเสียหาย   เขาสามารถฟองได  
เพราะฉะนั้นก็ตองไปบอกกองกฎหมายคิดหนักๆหนอยเวลาออก rulingคิดดีๆหนอย   
เพราะฉะนั้นเราก็ตองชวยกันทุกฝายนี่แหละ   เราจะไม   วันน้ีเราจะไมมานั่งบอกวา   สวนมาก
เราบนวาสรรพากรรังแกเรา   ตอนนี้ไมมีแลว   สรรพากรจะไมรังแกแลว   แตเราจะตองเปนผู
เสียภาษีที่ดีดวย   และกฎหมายนิติศาสตรจุฬาฯก็จะเปนเจาภาพทําใหมันอานงาย   นองๆ
ปญญาอานก็เขาใจอะไรทํานองน้ี   อันเดิมมันอานยากจริงๆนะ   ทรัพยสินๆใครจะไปรูมัน
แปลวาลูก   ใชไหมคะ   เพราะฉะนั้นเราก็จะclarifyตรงนี้เทาที่สติปญญาทั้งหมดที่เรามี   
 
 

 
  

.......................................... 
 
 
 
 
  
 
 
 

 ๑๔



 
“ภาษีที่ดีและเปนธรรมในมุมมองของนักวิชาการดานภาษีภาครัฐ” 
วิทยากรภาครัฐ   รศ.ดร.สุเมธ   ศิริคุณโชติ   คณะนิติศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ในฐานะที่เปนผูสอน   ผูบรรยายในมหาวิทยาลัย   ก็ประสบปญหามาตลอดในกรณีที่
นักศึกษาบางทีเรียนไปแลว   เวลาผานไปไมเทาไหรแตถามยอนหลังจําไมไดแลว   เพราะวา
รายละเอียดคอนขางจะเยอะ   ตัวบทกฎหมายภาษีอากร   เพราะฉะน้ันเวลานักศึกษาไปเจอ
ปญหาในทางปฏิบัติก็อาจจะงง   เพราะวาที่เรียนในชั้นก็มีเวลาคอนขางนอย   พอไปเจอปญหา
ในทางปฏิบัติซึ่งมีความซับซอน   เปนเรื่องขอเท็จจริง   เปนธุรกิจที่ตองตอสูกันในวงการธุรกิจ   
ซึ่งปญหามันจะแหลมคมมากจนบางครั้งก็ตอบหรือใชงานจากที่เรียนมาไมคอยได ตรงนี้ผมคิด
วาสาเหตุคงจะมีปจจัยหลายอยาง   ปจจัยอยางหนึ่งก็คงจะเปนตัวกฎหมายที่คอนขางจะเกาแก   
ลาสมัย   คือประมวลรัษฎากรซึ่งเปนชื่อกฎหมายที่มาสถานะเปนพระราชบัญญัติฉบับหน่ึง   ตัว
นี้รวมภาษีไว4ประเภทซึ่งก็สรางรายไดใหกับประเทศเราประมาณรอยละ60   กรมสรรพากรดูแล
ภาษีที่ระบุไวในประมวลรัษฎากร   ก็เห็นไดวาเปนภาษีที่สําคัญ   เพราะฉะนั้นในการเรียนการ
สอนเราก็มักจะสอนภาษีอากร 4 ประเภทที่อยูในนี้   คือภาษีเงินได   ภาษีมูลคาเพิ่ม   ภาษี
ธุรกิจเฉพาะกับอากรแสตมป   สวนอีก 40%ที่เปนรายไดรัฐนอกเหนือจากภาษี 4 ตัวนี้ก็หลักๆ
จะเปนภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ   ประมาณรอยละ 30 ของภาษีทั้งหมดที่เปนรายไดรัฐบาล   
อีกตัวหนึ่งก็ภาษีศุลกากร   นําเขา-สงออก   ตัวน้ีก็ประมาณ 10% ของรายไดภาษีทุกชนิด   
สวนภาษีอ่ืนเชนภาษีรถยนตที่กรมการขนสงทางบกเก็บ   หรือพวกภาษีกระจุกกระจิก
เล็กๆนอยๆ   พวกนั้นแทบจะไมคอยมีความหมาย   บทบาทนอยมาก 

ทีนี้ในสวนของภาษีอากรในประมวลรัษฎากรก็เร่ิมบัญญัติเปนประมวลรัษฎากรมาตั้งแต 
2486   แลวก็แก   ยกเลิก   เพ่ิมเติม   อยางภาษีมูลคาเพิ่มน่ีก็เพ่ิงมาใสเพ่ิมเขาไปพรอมกับ
ภาษีธุรกิจเฉพาะเม่ือป 2535   โดยยกเลิกภาษีการคาเกาไปทั้งกะบิ   แตวาในภาษีเงินไดกับ
อากรแสตมปนี่ใชมาตลอด   เกาที่สุดก็คงเปนอากรแสตมป   เพราะวาพอมีพรบ.อากรแสตมป 
2475แลวก็ยกเลิกนําขอความในพรบ.ตัวนี้มาใสในประมวลรัษฎากร   แลวก็แกไขนอยที่สุดเทาที่
เทียบกับภาษีอากรชนิดอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๕



ประเด็นที่ 1 ความยากของอากรแสตมป 
ทั้งๆที่อากรแสตมปนี่สรางรายไดใหแกรัฐนอยมาก   ปหน่ึงน่ีเก็บไดประมาณซัก 6,000

ลาน   ฟงดูเหมือนเยอะนะ   แตถาเทียบกับภาษีทั้งหมดที่รัฐบาลจัดเก็บในแตละปเกิน 1ลาน
ลานบาท    6,000ลานนี่ ไมถึ ง  1%เลย    ถา  1%นี่ มันตองไดประมาณซัก  10,000ลาน   
เพราะฉะน้ันภาษีตัวน้ีวาถึงการทํารายไดใหกับประเทศก็ไมเทาไหร   เพราะฉะน้ันมีเสียง
เรียกรองใหยกเลิกมาตลอดรวมทั้งในตางประเทศดวย    

อากรแสตมปซึ่งทํารายไดใหกับรัฐบาลไมมากเทาไหรแตก็ยังไมยกเลิกซักที   แลวก็
สรางปญหาพอสมควร   อยางเชนหลักเกณฑในเร่ืองอากรแสตมปนี่ก็จะมีหลักการใหญบอกวา   
ใครที่ทําตราสารที่ระบุไว 28 ลักษณะก็ตองเสียอากรแสตมป   ความจริงหลักก็มีงายๆอยางนี้นะ   
แตวา 28 ลักษณะนี่ในแตละลักษณะก็จะมีลักษณะยอย   บางลักษณะนี่ก็อาจจะมี 3 ตัวรวมกัน
เปน 1 ลักษณะ   แตละลักษณะก็ยังมีขอยกเวนอยูในแตละลักษณะอีก    

อยางเชน   เชาซื้อ   เชาซื้อตองเสียอากรแสตมปพันธบัตร   แตในนั้นก็มียกเวน   ถา
เชาซื้อทรัพยสินที่ใชในการทํานา   ทําไร   ทําสวน   ยกเวน   ยกเวนไมใชเฉพาะตรงนี้   ยังมี
ยกเวนอยูในตัวบทอีก   อยูในมาตรา121   แลวก็ไมใชแคนั้นยังมียกเวนที่ออกมาในรูปของพระ
ราชกฤษฎีกาหลายฉบับ   เพราะฉะนั้นการที่เราจะคนหาคําตอบวาการทําตราสารลักษณะอยาง
นี้ตองเสียอากรหรือไม   โอโห   ตองใชเวลามากเลย   คืออยางแรกเราตองดู 28 ขอกอนนะวา
มันเขาขอใดไหม   อัตราเทาไหรเพราะแตละขออัตราไมเทากัน   ถาเราวินิจฉัยผิด   เราวินิจฉัย
วาเปนอัตรานี้ทั้งๆที่กรมสรรพากรเห็นวาเปนอีกลักษณะหนึ่งก็ถือวาเสียไมถูกตอง   พอดูวาเขา
ลักษณะหนึ่งเขาลักษณะใดใน 28 ขอแลว   ก็ตองไปดูขอยกเวนวามันยกเวนไหมในแตละ
ลักษณะ   แลวยังไมพอตองไปดูตัวบทวามีมาตรานั้นมาตรานี้ยกเวนใหรึเปลา   แลวก็ตองไปดู
พระราชกฤษฎีกาเปนรอยฉบับวามันมียกเวนอาการแสตมปกรณีไหนอยูในนั้นบางรึเปลา   
เพราะฉะนั้นบางทีมีปญหาวาตองติดอากรแสตมป 30 บาทตามลักษณะนี้รึเปลา   แตถาจางนัก
กฎหมายตีความใหความเห็น   อาจจะเสียซักหม่ืนหนึ่งเพ่ือตอบวา “ไมตองเสียครับ”    

มันก็เปนปญหาพอสมควร   โดยเฉพาะในระยะหลัง   มันมีเรื่อง paperless เขามา
เกี่ยวของ   ในธุรกิจน่ีก็เร่ิมจะใชระบบdigitalแลวก็ e-mailกันแพรหลายขึ้น   แลวเราก็กฎหมาย
เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส   ทําใหตราสารที่เราใชเปน
เครื่องมือในการเก็บอากรแสตมปก็ถูกทาทาย   ถามันไมมีกระดาษนี่คุณจะเอาแสตมปไปปด
ยังไง   เพราะมันเปน 0 เปน1 เปนdigital   อยูในhard disk   อยูในอะไรตออะไร   แลวก็พวก
ทะเบียนบาน   ทะเบียนรถตางๆในอนาคตมันจะไมมีกระดาษเลย   มันจะเปนระบบใหคนเขาไป
ดูในรูปอิเล็กทรอนิกสได   เรียกมาเม่ือไหรก็ได   printออกมาก็ได   แลวโอนก็โอนกันผานทาง
อิเล็กทรอนิกส   ซึ่งก็อาจจะคลายๆกับการโอนหุนที่ปจจุบันนี้ก็มีการไมตองทําตราสาร   ใช
อิเล็กทรอนิกสโอนกันไปโอนกันมา   ซึ่งก็ไมตองเสียอากรแสตมป   เพราะฉะนั้นถาเราไมมีการ
แกไขปรับปรุงเร่ืองนี้   ในอนาคตก็คงจะยิ่งไมมีบทบาทในเรื่องอากรแสตมป   เพราะฉะนั้นนี่ก็

 ๑๖



เปนตัวอยางหนึ่งที่อยากจะแสดงใหเห็นวามันมีปญหาอยูจริงๆในตัวประมวลรัษฎากร   ที่
เดนชัดก็คือเรื่องถอยคําและก็ขอยกเวนที่กระจัดกระจาย    
 
ประเด็นที่ 2 ความคลุมเครือของประมวลรัษฎากร    

ตองแยกวามันความคลุมเครือ 2 แบบ   แบบหนึ่งคือมันคลุมเครือโดยไมจําเปน   คือ
สามารถที่จะเขียนใหชัดเจนได   สามารถที่จะอธิบายได   ยกตัวอยางเพิ่มเติมเพ่ือใหคนไม
คลุมเครือและเขาใจงาย   พวกนี้ผมคิดวาควรตองแกไข   ความคลุมเครืออีกแบบหนึ่งเปนความ
คลุมเครือที่จําเปน   อยางคําวาราคาตลาด   หรือคําวาหลีกเลี่ยงภาษีอากร   ความจริงเปนคําที่
คอนขางจะคลุมเครือนะ   หลีกเลี่ยง   ทํายังไงถึงหลีกเลี่ยง   ราคาตลาดนี่มันดูจากไหน   ไปคน
จากไหน   ใครเปนคนกําหนด   มีหลายราคาไดไหม   ตลาดเชา หรือตลาดเย็น หรือตลาดบาย 
หรือตลาดแถวบางลําพู หรือตลาดแถวสุพรรณบุรีอะไรอยางนี้เปนตน   ตรงนี้บางทีก็คงตองทํา
ใจวามันเปนเรื่องที่จําเปน   ผมอยากจะเปรียบเทียบวามันคลายๆกับคําวา ลามก ในกฎหมาย
อาญา   หรือ ขมขืน   หรือคําวากฎหมายที่ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน   ความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน   พวกนี้มันเปนความคลุมเครือที่จําเปน   คือคงจะ
ตองการออกมาตอตานกับคนที่จะใชชองวาง   ชองโหวที่กฎหมายปองกันไมอยูใหเปนประโยชน   
เพราะฉะนั้นวิธีที่จะสูกับคนรายซึ่งอาศัยความมืด   อาศัยชองวาง   ชองโหวตางๆมา   เร่ืองการ
เสียภาษีอากรนี่ก็อาจจะตองใชวิธีการที่อาจจะมาไมไหนตายไมนั้น   ก็คือทําใหเขารูสึกกลัววา 
อยางนี้ลามกหรือเปลา   หรือวาเปนภาพศิลปกันแน   บางทีเสนแบงน่ีก็ไมคอยชัดเจน   อยาง
ในตางประเทศอยางนี้   ผมเคยไปฝรั่งเศส   ถาเราไปดูบนถนนเราจะเห็นรูปปนเปลือยเยอะแยะ
มากเลย   แตอยางนั้นไมใชลามกนะ   คนที่เอามาติดก็ไมผิดนะ   หรือภาพตางๆมันจะเปนภาพ
ลามกหรือภาพศิลป   บางทีในทางอาญาก็ตัดสินลําบาก   แตก็ถือวายกใหศาลเปนคนที่จะ
ตีความและก็ดูแลใหเปนไปตามยุค   ตามสมัย   เพราะฉะนั้นพวกนี้ถาเราเขียนคลุมเครือมันก็จะ
ยืดหยุนงาย   คือแตละยุค   ศาล   ประชาชน   ผูจัดเก็บภาษี   อาจจะมีแนวความคิดความเห็น
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคกอนๆได   บางยุคอาจจะถือวาการฆาลูกเปนสิ่งที่ถูกตอง   พอถึงยุค
หน่ึงก็เปลี่ยนได   ภาษีก็เหมือนกัน   บางทีเราอาจจะมองในยุคหนึ่งวาอยางนี้ทําไมได   พออีก
ยุคหนึ่งอาจจะเห็นวาทําได   เพราะฉะนั้นบางที่ก็เปนเรื่องที่จําเปน 

ตัวอยางเชน   ตอนนั้นไปสัมมนาที่คณะเศรษฐศาสตรจัด   กรณีที่มีการขายหุนชิน
คอรป   ราคาตลาด 40 บาทขายบาทเดียว   นักเศรษฐศาสตรเขาก็เสนอบอกวา   นี่เกิดจาก
กฎหมายไมชัดเจน   แลวก็กรมสรรพากรก็ไปตีความ   บอกวาขายบาทหนึ่งเน่ียไมตองเสียภาษี
เงินไดอะไรหรอกนะ   คนที่ซื้อราคาถูก   ขายหุนบาทหนึ่งที่ซื้อมาไปเม่ือไหรไดกําไรคอยเอาไป
เสียภาษี   เขาก็บอกอยางนี้ไมชัดเจน   แตผมก็ไมคอยเห็นดวย   ผมบอกวากรณีนี้คลายๆกับ
กรมสรรพากรทําสิ่งที่จําเปนตองคลุมเครือใหมันชัดเจนโดยไมจําเปน   คือเขายังลังเลวาตองเสีย
หรือไมตองเสีย   ก็ไปบอกวาไมตองเสีย   อยางนี้เปนตน   เขายังลังเลอยูเลย   ก็ปลอยไป   
ปลอยใหศาลตัดสินจะไมดีกวาเหรอ   ผมก็มองในแงนั้น   เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เปนจุดที่ยากอีก
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จุดหนึ่งในตัวบทกฎหมาย   บางที่มันก็จําเปนตองเขียนอยางนั้น   เพราะวาบางทีนักกฎหมายก็
ไมรูจะจัดการอยางไรกับปญหาที่ยังไมเกิดหรือวายังคิดไมออกวาจะมีคนเจาเลหใชอุบายอะไรตอ
อะไรเขามาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี    

เพราะฉะน้ันผมก็คิดวาก็คงเปนปญหาหลักๆ 2 ตัวน้ี   ซึ่งถาดูลึกๆลงไป   ผมวาเหตุ
ใหญๆ   เหตุใหญที่สุดคงจะเปนเรื่องอัตราภาษีมากกวา   คือมันเก็บสูงเกินไปรึเปลา   ถาเก็บ
ต่ําๆคนก็ไมอยากเลี่ยงหรอก   มันไมคุม   แลวถาตรวจเจอก็เสียไมมากเพราะมันเก็บในอัตราต่ํา   
แตถาเก็บในอัตราสูง   มันก็จะทําใหคนรูสึกคุมถาเลี่ยงได   เพราะวามันมีสวนตางเยอะระหวาง
การเลี่ยงและการไมเลี่ยง   เพราะฉะนั้นในเรื่องอัตราสูงตรงนี้คงจะตองมีการวิจัยกันตอไป   
ความจริงมันก็เปนเรื่องเกี่ยวของกับนโยบายมากกวา   มันไมใชในเร่ืองกฎหมายโดยตรง   
นอกจากนั้นก็คงจะเปนเรื่องของการตอบขอหารือ   ซึ่งตอนนี้ก็ยังไมคอยเปนระบบ   คนยาก   
จะคนวากรมเคยตอบเรื่องน้ียังไง   กอนหนานี้ขัดกับครั้งน้ีไหม   มันคนลําบาก   บางเรื่องก็
ไมไดใสอยูใบเว็บไซต   แตวาคงตองยอมรับวาเว็บไซตของกรมสรรพากรในปจจุบันก็ดีที่สุด
เทาที่เขาประกวดกัน   แลวก็ชวยสรางประโยชน   ทําใหประชาชนไดทราบหรือคาดการณ
แนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่ไดในระดับหน่ึง   แตก็คงตองพัฒนาตอไป   ดูรูปแบบที่เขาใชๆกัน
วาเขาทําอยางไรที่ใหมันมีการรวบรวมแลวก็คนงาย   แลวถาเกิดมีการตองการตีความกับ
คําตอบเดิมตองน้ีก็คงตองใหชัด   เพราะวาเปนไปได   แมแตศาล   บางทีศาลชั้นตน   ศาล
อุทธรณ   ศาลฎีกาก็ยังตัดสินคดีเดียวกันกลับกันไปกลับกันมาทั้งสามศาลก็มี   เพราะฉะนั้นจะ
ไปคาดหวังวากรมสรรพากรจะตีความกฎหมายโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงไปเลยตลอดมันก็คง
เปนไปไมได   มันก็อาจจะเปนไปไดวายุคหนึ่ง   หรืออาจจะในมุมมองหน่ึงก็อาจจะตีความแบบ
หน่ึง   แตพอถึงอีกยุคหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนเพ่ือใหอะไรอะไรตออะไรมันดีขึ้น   ถาระบบก็ทําดีๆ
แลวก็มีการออกคําอธิบายตางๆเพิ่มเติมทุกครั้งที่แกกฎหมาย   มีการออกคําชี้แจง   คําอธิบาย   
ยกตัวอยางเสริม   ผมนึกถึงสมัยที่ผมอยูกรมสรรพากร   สมัยนั้น   อาจารยอาภรณ   นารถดิลก
เปนผอ.   ซึ่งผมคิดวาพวกเราที่ศึกษากฎหมายภาษีทุกคนก็รูจักชื่อทาน   เพราะวาทาน
รวบรวมประมวลรัษฎากรเอาไว   ทุกปๆแกไขใหม   มีตัวยอฎีกาแนบอยูเปนเอกลักษณ   ซึ่ง
ทานก็ไดเสียไปแลว   สมัยนั้นทานจะเขียนคําอธิบายทุกครั้งที่มีการแกไขกฎหมายครั้งใหญๆ   
มีตัวอยาง   มีคําอธิบาย   มีการพูดถึงเหตุผลตางๆซึ่งผมคิดวาแนวอันนี้คงตองรักษาไวตอไป   
ระยะหลังหาคนมีฝมือมาเขียนลักษณะนี้ยากขึ้นเรื่อยๆ    
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ประเด็นที่ 3 เร่ืองชิงโชคใบกํากับภาษี 
ควรมีการยื่นเปนรายปอาจจะนาอายบางสําหรับบางทานอยางอาจารยกาญจนาอาจจะ

รูสึกวามันไมคอยจะมีศักดิ์ศรี   แตวาบางทีอาจจะตองดูนิสัยของผูคนในประเทศ   เพราะวา
ระบบภาษีของแตละประเทศบางทีมันก็สะทอนคุณสมบัติของคนในประเทศ   เหมือนกับระบบ
เลือกตั้ง   ซื้อสิทธิ   ขายเสียง   มันก็สะทอนคุณภาพของประชาชนในประเทศ 
 การจัดเก็บภาษีที่มีเปาแทนที่จะจัดเก็บตามกฎหมาย   จริงๆมันก็สะทอนสวนรวม   
เพราะวาเจาหนาที่เขาก็รูสึกงาย   เก็บตามเปา   เพราะวาถาเก็บเต็มที่   เกิดปหนาเขาใหเพ่ิม
ไมรูจะเพ่ิมยังไง   แตถาเก็บตามเปา   เออ...เก็บเทานี้ขอกันไป   เผื่อเจานายมาเยี่ยมจะไดเชิญ
มาชวยออกคารับรองอะไรบาง   มันก็เปนระบบเกื้อกูลกันมาตลอด 
 ทีนี้ปญหานี้จะแกยังไง   จะใหเจาหนาที่อยาขอ   คุณอยาขอมา   หรือพอคาอยาให   
ใชไหม   ถาตัดสักขางหน่ึงมันก็คงจะไมมีเสียงตบมือ   ผมดูเร่ืองอิมซังอกแลวผมก็ติดใจ   เขา
ไมติดสินบนแลวเขาก็บอกวาการคานี่ใชเนนกําไร   เนนที่ไดใจของประชาชน   ผมก็อยากให
พวกเราเริ่มตนจากอาชีพของเรา   อยางเจาหนาที่เก็บภาษีก็ตองไดใจคนเสียภาษี   ทํายังไง   
บริการเขาดีๆ   เขาทําผิดก็อยาไปรุนแรงอะไรนัก   เขาใจความจําเปนหรือวาดูใหเหมาะสม   
อยางพอคาก็รักลูกคา   ทํายังไง   ทําสินคาดีๆใหลูกคาไดใชของดีๆ   มีประโยชน   แข็งแรง   
หมอก็รักคนไข   อยางนี้เปนตน   ถาทุกคนเริ่มจากความรักไมใชวาเริ่มจากวาจะขูดรีด   
กอบโกยจากคนที่เกี่ยวของ   ก็คงจะคอยๆแกกันไป 
 แลวผมวาตางชาติก็เหมือนกันนะ   ไอระบบเก็บตามเปานี่เขาก็ผานมาแลว   แตวาพอ
เขาพัฒนาไปเรื่อยๆนี่เขาก็จะเห็นขอเสียอยางลึกซึ้งแลวมันก็จะคอยๆเลิกไป   แตเราก็ไมรูวา
เราจะเลิกซักเม่ือไหรนะ   มันคลายๆไกกะไขเกี่ยงกัน   บอกวาไขเกิดกอน   ตรงนี้ก็เลยคิดวา
การหักคาใชจายเหมานี่   บางทีก็อาจจะเกิดหรือดํารงอยูเพราะวามันมีความจําเปนอยู   อยาง
รายเล็กๆอยางนี้จะใหจางนักบัญชีมาทําละเอียดนี่มันก็ไมคุมคา   บางทีจางนักบัญชีเดือนละ
เทาไหร   สุดทายเสียภาษีเดือนละไมกี่รอย   อยางนี้ไมมีใครทํา 

เหมือนกับภาษีบํารุงทองที่   ผมเคยที่อยูแปลงหนึ่ง   ตางจังหวัด   เขาก็ประเมินผม 4 
บาท   ผมก็จายไปตอนที่ไปโอน   ผมก็บอกเขาวาเสีย 10 ปลวงหนาเลยไดไหม   จะไดไมตอง
มาเสียปละ 4 บาท 4 บาท   เพราะวามันก็ลําบากเหมือนกันนะ   เดินทางไป   เดินทางมา   มัน
อยูไกล   พอปตอมา   เขาก็บอกวาไมได   เขาเก็บลวงหนา 10 ปไมได   พอปตอมาเขาก็สง
จดหมายมา   เสียแสตมป 3 บาทนะแจงวาเราตองเสีย 4 บาท   บวกกับคาเพิ่มอีกบาทหนึ่งเปน
หาบาท   แลวก็บอกวาเราโอนเงินทางธนาณัติ   เราก็โอนไป   ได   ตอนนี้ไดแลวนะ   เสียคา
ธนาณัติสิบกวาบาทเพื่อชําระ 5 บาท   เสร็จแลวเขาก็สงใบเสร็จกลับมาอีก   อีก3บาท   สุดทาย
ทางราชการได 5 บาท   แตเสีย 2 ฝายรวมกันแลวเกิน 5บาทตั้งหลายเทาตัว   ไปรษณียมี
รายได   แตวาก็นําสงบางสวน 

แลวก็อีกเรื่องหน่ึงที่อยากจะคุยกันในสวนของพวกleasing   ซึ่งมันก็เปนสัญญารูปแบบ
หนึ่งซึ่งเปนนวัตกรรมที่สรางสรรคโดยนักกฎหมายและนักบัญชี   สมัยกอนไมมีนะleasing   
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สมัยกอนก็มีเชาหรือไมก็เชาซื้อ   เชานี่ก็คือไมมีทางเปนเจาของ   สวนเชาซื้อคือถาชําระแคนั้น
งวดแคนี้งวดแลวสุดทายก็ไดเปนเจาของแนๆ   มันมีสองแบบเชากับเชาซื้อ   หรือไมก็ซื้อขาย
กันไปเลย   อันน้ีก็โอนกรรมสิทธิ์กันไปเลย   แตหลังๆก็จะมาคิดสัญญาใหม   leasingคือมันอยู
กึ่งๆ   คือเชาแคนี้งวดแคนี้งวด   เสร็จแลวพอสิ้นสุดสัญญา   ผูเชาสามารถจะเลือกไดนะวาจะ
ซื้อก็ได   ไมซื้อก็ได   ถาซื้อบาทเดียวซื้อไดเลย   มันก็ไมตางกับเชาซื้อใชไหม   เพราะถาเกิด
วาบาทเดียวใครๆมันก็ซื้อเพราะวามันสูง   มันถูกกวาซาก   แลวศาลก็ตีความนะวาleasingนี่
ไมใชเชาซื้อ   ศาลตีความวาleasingไมใชเชาซื้อไมตองเสียคาอากรแสตมปสําหรับสัญญา
leasing   มันก็เลยเกิดปญหาเพราะวาไอภาษีเงินไดมันหักคาสึกหรอ   คาเสื่อมราคาสําหรับ
สัญญาเชาซื้อกับสัญญาเชาตางกันมาก   คือถาเปนเชา   คนที่เปนเจาของทรัพยก็หักคาสึกหรอ
ไป   แตถาเปนเชาซื้อ   คนที่เชาซื้อหักคาสึกหรอ   มันกลับขางกันเลย   เพราะฉะนั้นพอเปน
leasing   มันก็เลยมีปญหาวาจริงๆแลวทางบัญชีเขาถือยังไงแลวทางภาษีควรจะถือยังไง   ก็
เปนปญหาขึ้นมา   ซึ่งความจริงตองนี้ก็แกใหเคลียรไดนะ   ผมคิดวานาจะแกได 

ซึ่งตรงนี้ปญหาก็จะคลายๆกับเรื่อง capitalization   ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดวยทุน
ต่ําๆ   เสร็จแลวก็กูเงินมาใชในกิจการ   แลวก็จายดอกเบี้ยออกไปลงเปนรายจายเยอะๆ  จะได
มีกําไรนอยๆ   แลวก็เสียภาษีเงินไดนอยๆ   ตรงนี้ในตางประเทศที่พัฒนาแลวเขาก็จะออก
กฎหมายมาแกไข   คือเขามองวาลักษณะอยางนี้ไมเปนธรรม   บางคนอาจจะบอกวา   เอย...
มันก็เปนธรรม   ใครๆก็ทําได   มันจะไมเปนธรรมไดไง   มันไมเปนธรรมตรงที่วาบริษัทที่มีทุน
จดทะเบียนหนึ่งลานจะไปกูจากพวกเดียวกันรอยลานได   มันอาศัยความสัมพันธระหวางผูกูกับ
ผูใหกู   คนทั่วๆไปไมมีทางทําไดเลย   ทุนจดทะเบียนลานหนึ่งแลวไมมีใครค้ําประกันอะไรตอ
อะไร   แลวจะไปกูมารอยลาน   ไมมีใครใหกูแนๆ   นี่เปนการทําเพื่อเลี่ยงภาษีโดยแท   คือ
เจตนาก็คือตองการอยางนี้ละ   เพราะฉะนั้นในตางประเทศก็มองวากรณีอยางนี้ไมเปนธรรม 

กรณีอยางนี้ก็คลายๆเอาเงินเขามาลงทุน   แลวไอเงินที่จายเปนดอกเบี้ยที่อางวาเปน
ดอกเบี้ยน่ีจริงๆแลวมันคือเงินปนผล   เงินปนผลน่ีมันลงเปนรายจายไมได   แตดอกเบี้ยลงได   
แลวเขาก็เลยแปลงใชไหม   แปลงจากไอรูปการเอาเงินเขามากับการจายเงินปนผลเปนกูกับจาย
ดอกเบี้ย   เพราะฉะนั้นในหลายประเทศเขาก็จะมีกฎหมายเขามา block ตรงนี้ไว   ตอนเชาคุย
กับอาจารยกาญจนาทานก็เสนอวาก็ควรจะจํากัดในกรณีที่กูจากพวกเดียวกัน   หรือบริษัทลูก   
หรือบริษัทในเครือ   ก็หามไมใหลงเปนรายจาย   หรือถากูแบงกก็ยอม    

แตวาเดี๋ยวนี้คอนขางจะตรวจสอบยาก   บางทีบริษัทในเครือน่ีเขาจะมีกิจการทั่วโลกเลย
จนไมรูวาเขาเปนบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไหนกันแน   มันคลายๆเปนเขาเรียก
บรรษัทโลกนะ   global cooperation   มันลอยตัวอยูเหนือรัฐเลยนะ   บางทีรายไดเขาแตละป
มากกวางบประมาณของหลายๆประเทศอีก   แลวเผลอๆผมคิดวาถาเขาอยากจะไดกฎหมาย
ภาษีแบบไหน   บางทีเขาสงทหารเขาไปปฏิวัติลมลางบางประเทศเพื่อจัดการในเรื่องสัมปทาน
หรือในเรื่องภาษี   อยางนิยายบางเรื่องที่เขาจินตนาการขึ้นมาก็ไมแนนะอาจจะเปนเรื่องจริงก็ได   
ผมก็แจงแคนี้กอน 

 ๒๐



 
ประเด็นที่ 4 เร่ืองที่เก่ียวกับการเก็บภาษีใหงายอาจมีขอจํากัด    

อยางในอดีตเก็บเปนรายหัวก็เคยนิยมกันมา   หลังๆก็มาคํานวณใหซับซอนขึ้น   เอา
รายจายหักออกกอนนะ   ใหมันละเอียดขึ้นนะวาจริงๆแลวมันไดเงินไดเทาไหร   ไมใชเอาจาก 
gross นะ   เอาจากnet   หลังๆก็ยังยากขึ้นมาอีก   คือถาใครมีรายไดมากใหเสียในอัตราสูงขึ้น
อีก   ก็คือมันซับซอนขึ้นเรื่อยๆ   อันนี้ก็คือจุดมุงหมายเพ่ือความเปนธรรม    

ซึ่งผมคิดวาก็คงจะไมจบแคนี้นะครับ   ในอนาคตนี่   ความเปนธรรมอาจจะไมไดดูแควา
ใครรายไดสูงตองเสียอัตราสูง   รายไดต่ําเสียอัตราต่ํา   แลวก็มีบางประเทศเขาจะแกใหบุคคล
ธรรมดาเสียอัตรากาวหนา   เสร็จแลวพวกดอกเบี้ย   พวกปนผล   พวกธุรกิจเสีย flat rate 15%   
ตอนนี้มันมีระบบdual income tax ในประเทศแถวสแกนดิเนเวีย   ทําใหงายขึ้น    

แตวาอนาคตผมวามันคงจะยุงยากซับซอนกวานี้   ความเปนธรรมมันคงจะวัดจาก
ตลอดชีวิต   คือมันตองปรับแตงไปเรื่อยๆ   บางคน   เราไดเงินกอนใหญมาปนี้ก็จริงแตจริงๆ
มันไมใชไดเน่ืองจากการกระทําในปนี้ปเดียว   มันไดมาจากการสะสมอะไรตออะไรมาหลายๆป
จนมันมาเกิดเปนเงินปนี้   เสร็จแลวโดนอัตรากาวหนา   ก็นาสงสาร   อยางนี้ควรจะตองปรับให
เสียต่ําลง   อาจจะเฉลี่ยเปนสวนๆไป   หรือบางคนอาจจะเสียนอยเกินไป   ตอนตายก็มาเสีย
เพ่ิมใหมันครบถวนหนอย   อาจจะมีภาษีพวกมรดกอะไรมาเสริม    
 
ประเด็นที่ 5 โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร 

เร่ืองที่คุณกชวรรณบอกวามันเปนงานวิจัยแบบคลายๆยังไมถึงแกนไมถึงใจนี่ผมเขาใจ
นะ   เพราะวามันเปนเรื่องใหญแลวก็คนเราสวนมากมักจะวิจารณงายแตทํานี่ไมใชงายๆ   คือ
ผมก็รูสึกอยางนั้นเหมือนวามันยังไมตอเน่ือง   คือมันปเดียว   มันทําอะไรก็คงจะมีขอจํากัดเยอะ   
แตผมก็เห็นดวยกับอาจารยกาญจนานะวามันเปนเฟส1เปนshot   ตอไปมันก็คงจะมีตอไป
เรื่อยๆ   ผมคิดวาตรงนี้คงจะมีประโยชนอยางมากในแงการกระจายความรูแลวก็แลกเปลี่ยน
ตอบโตกัน   ระหวางนักวิชาการกับนักวิชาการดวยกัน   แลวก็ผูเสียภาษีดวยกัน   เพราะพวก
เรานักวิชาการก็เสียภาษีเหมือนกัน   จริงๆพวกเราเปนผูเสียภาษีทุกคน 

แลวก็อยากจะฝากทิ้งทายเอาไววามันมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นมาตลอดนะในความเห็นผมนะ   
คือเราอยาไปมองในแงราย   แมแตในงานวิจัยครั้งน้ีผมคิดวาก็เปนjigsawอันหนึ่งที่จะทําใหภาพ
ในอนาคตมันสมบูรณขึ้น   เดิมภาษีมันเปนเรื่องอํานาจ   รัฐจะเก็บยังไงไดหมด   เผลอๆถา
ตองการสรางถนนหรืออะไรซักเสนหน่ึงก็ไปยึดทรัพยของอีกเผาหนึ่งมาสรางเลย   เปนเรื่องของ
การใชกําลัง   เราจะไมเก็บจากคนใกลชิดเพราะวาเหม็นหนากันงาย   เก็บคนไกลๆ   ตอมาเรา
ก็ดีขึ้น   เรามียื่นแบบแบบสมัครใจ   คือคุณยื่นมาถาถูกตองแลวจบ   แตถาไมถูกตองเขาก็มา
ตรวจสอบ  เราไมตองไปเจอเจาหนาที่เลยใชไหม   เดิมน่ีเขาจะแจงมานะวาคุณตองเสียภายในกี่
วัน   แคนี้บาทแคนี้บาท   คนที่ไมคอยถูกกับเจาหนาที่ก็ไมพน   ก็ตองติดตอ   ตอนนี้เราสมัคร
ใจได 

 ๒๑



แลวก็ในอนาคตผมคิดวามันจะเปนการกาวไปอีกกาวหนึ่ง   คือวามองวาภาษีนี่เปนเรื่อง
สิทธิ   ไมใชหนาที่นะ   เปนสิทธิ์ที่เราจะชวยรัฐยังไง   เราจะชวยดูแลใหรัฐมีเงินที่จะพอใชจาย
เพ่ือสวนรวมไดยังไง   จะทํายังไงใหมันเฉลี่ยกันอยางเทาเทียมกัน   แลวก็ดูแลการใชจายเงิน
ภาษีของรัฐดวย   มันตองชวยกันหลายๆเรื่อง   นี่มันเปนแคสวนหนึ่งของปญหาทั้งหมด   ถารัฐ
ใชจายเงินภาษีที่พวกเราเสียอยางคุมคามีประสิทธิภาพ   ผมวามันยิ่งทําใหเราสมัครใจมากขึ้น
นะ   จะบอกวาพวกเราไมอยากเสียภาษีจริงๆไมใชหรอก   เราไมอยากเสียภาษีใหคนเอาไป
อีลุยฉุยแฉก   ถาเขาเอาไปใชเพ่ือสวนรวมมันตองมีทหาร   ตองมีตํารวจ   ตองมีถนน   ตองมี
ทางดวน   ถาไมเสียรวมกันแลวมันจะเกิดไดยังไง   ภาษีเปนเรื่องคาศิวิไลซ   เราตองการความ
ศิวิไลซไหมละ   ถาตองการก็ตองเสีย   แบบประเทศคอมมิวนิสตเขาถือวาทุกอยางเปนของรัฐ
แลวเขาไมตองเก็บภาษีก็ได   ก็แบงสวนแบงใหแตละคน   หมูหน่ึงชั่ง   ขาวหนึ่งกิโลทุกเดือนๆ   
ถาอยางนั้นก็อาจจะไมตองเสียภาษีนะถาคอมมิวนิสตแบบบริสุทธิ์   ผมก็ขอทิ้งทายไวแคนี้ 

 
ผูดําเนินรายการ   รศ.ทัชชมัย   ฤกษะสุต   คณะนิติศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  

1. การจัดสัมมนาเปนชวงๆน้ีนะคะ   มีsessionนี้ที่คอนขางจะอิสรเสรีเหนืออ่ืนใด   
คือทานเปนนักวิชาการทางภาษี   ทานสามารถจะวิเคราะหวิจารณจุดไหนก็ไดของประมวล
รัษฎากร   ก็เรามาคุยไปบนไปใหเขาสอดคลองกับทานนายกฯ   นั่นเขาชิมไปบนไป   เราก็มา
บนกัน   ทานไมถูกใจอะไร   ดิฉันไปอานๆดูบางทานก็มาจากนิติศาสตรบาง   มาจากศาสตรอ่ืน
บาง   ทานคิดวาประเด็นใดที่ควรจะแกไข   แมแตจะเปนปญหาในทางปฏิบัติก็กรุณาบอกมา   
เรามานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   เพียงแตดิฉันวาชวงบายเปนชวงปราบเซียน   ทุกทาน
ทําทานิ่งๆอยู   ตอนนี้ก็เริ่มกระตุนทานนิดหนึ่งวาชวยกรุณาบน   บนอะไรก็ไดที่เกี่ยวกับภาษี   
ตัวดิฉันเองเม่ือเชานั่งเปนผูดําเนินรายการ   หลายๆทานก็บนกัน   ดิฉันจะเลาจากการที่ไดอยู
ใน 2 สวนของวันน้ีก็รูสึกวาจะคลายๆกัน   รูสึกวาจําเลยใหญก็คือเร่ืองคาลดหยอน   คาใชจาย   
ความคลุมเครือ   การไมมีคํานิยาม   อัตราภาษีนั้นสูงเกินไปรึเปลา   เพราะวาจริงๆแลวตัวดิฉัน
เองในฐานะผูเสียภาษีก็เห็นเหมือนกันวาอัตราภาษีตอนน้ีมันไมคอยเปนธรรม   อาจจะเปน
เงินเดือนตัวเลขหนึ่งที่วาตอเดือนไมเกินเทาไหร   ก็อยาไปยุงกับเขามาก   แตวาก็ควรจะมีการ
ยื่นเสียภาษี   ยื่นเพ่ือไมตองเสีย   เพ่ือจะเปนขอมูลสถิติ  และในฐานะที่เปนผูดูแลโครงการใน
ภาพรวม   ดิฉันตองออกตัวกอนวาดิฉันไมใชนักกฎหมายภาษีเลย   เพียงแตวาไดรับมอบหมาย
จากทานคณบดีบอกวา   เปนมือจัดการ   ก็คือตองมีใครสักคนหนึ่งเขามาเปนคนบริหารจัดการ 
  

2. ตองเรียนทานอาจารยอีกนิดหนึ่งวาถามวาหนาตาโครงการนี้เปนอยางไร   เรา
คุยกันเยอะมาก   เรายอมรับวาในชวงตนเราคุยกัน   ทะเลาะกันเลยก็มีวาเราจะไปถึงขนาดราง
กฎหมายใหมอยางที่อาจารยบอก  เปนอะไรที่อยากใหมันเกิดแตมันเกิดยาก   เราก็บอก   อยาง
นี้ไหม   ตอนนี้เราอยูที่เฟสที่ 2   เฟสที่1 เราทําตอนแรกไมคอยมีใครเห็น   ไมคอยมีใครไดยิน

 ๒๒



เพราะวาเราก็   บอกตรงๆวา   เราก็กลัวๆกลาๆเหมือนกันในชวงตนๆ   เพราะวา   เอ...มัน
เปนเรื่องใหญนะ   ทานคณบดีก็บอกวาเอาอยางนี้ก็แลวกัน   เรามาลองทําดูสิวาเราจะหาวิธีการ
จัดทําไอกฎหมายที่เปนอยู   ที่ตองไปแตะกฎหมายลูก   ทุกวันน้ีสิ่งที่ผูเสียภาษีก็ดี   แมกระทั่ง
เจาหนาที่สรรพากรเองก็ดี   หรือกระทั่งนักวิชาการที่ทานอาจารยสุเมธบอกเมื่อสักครูก็ดี   ก็คือ
วาอะไรอยูตรงไหนมันจําไมได   อาจารยคงจะทราบ   แตพอถึงเวลาอาจารยจะหาจริงๆ   เอะ...
มันอยูตรงไหนอยางไร   เรามา groupingไหม   อาจจะทําเหมือนกับ   อยาเรียกวาประมวล   
เรียกวาจัดหมวดหมูมันซะใหเปนกลุมๆ   เชน   สมมติ   ดิฉันไมทราบนะ   นึกถึงนักกฎหมาย
ทั่วๆไปวาสมมติวาจะดูเรื่องภาษีตัวนี้   บุคคลธรรมดาหรือภาษีเลมน้ีเก็บไวหมดเลยทั้งแมทั้งลูก
ทั้งหมดอยูตรงนี้   นี่คือเฟสที่ 1 ซึ่งเราทําไปไดจะแลวเสร็จดวยซํ้าไป   นี่คือสวนที่จัดใหมันเปน
ระบบหลังจากนั้นเราก็เขาใจวาเราไมสามารถจะหาใครสักคนเพียงคนเดียวที่จะมาจัดทําประมวล
รัษฎากรทั้งเลมได   ไมมี Superman   ไมมี Superwoman   เราก็มานั่งรอยเรียงกันวา   แลว
เรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงที่เปนปญหาหลักๆ   ปญหาปลีกยอยเด๋ียวเราคอยวากัน   เอาเรื่อง
หลักๆกอน   เราก็คุยกันหลายครั้งจนกระทั่ง   จริงๆแลวเลาใหฟงเลยวา   อาทิตยที่แลวมันมีอยู 
13 เรื่อง   เสาร-อาทิตยหยุดไปมันเพิ่มมาอีกสอง   วันน้ีเปน 15 เรื่อง   ก็เปนโชคดีของ
โครงการนี้ที่เม่ือวันศุกรเราไปออกรายการกรองสถานการณ   ทานรัฐมนตรีประดิษฐไดยินก็กู
รองมาเลยวา   มาพบหนอย   มันเกิดอะไรขึ้น   อยางไร   ก็จาก 13 ก็กลายเปน 15   ทุกวันน้ี
ถามวานิ่งขนาดไหนไหม   ก็คือใน 15 เรื่องนี้มีเจาภาพแลว 

 
3. คือเราตองหาคนที่เหมาะสมเพราะเรายอมรับวาความยากของโครงการนี้

อันหนึ่งที่ดิฉันประสบดวยตัวเองก็คือวาเราจะตอง Put the right man in the right job. แลว the 
right manที่เราเลือกมาก็คือมนุษยทองคํา   ทุกทานก็คือผูรูจริงๆ   รูเร่ืองน้ันจริงๆ   อยางเมื่อ
เชานี้ทานอาจารยกิตติพงศ   อุรพีพัฒนพงศ   จากเบเคอร   แมคแคนซี่   ทุกทานก็คงทราบดี
วาถาทานนี้มา   เราไมพูดเรื่องคาตัว   เพราะพูดแลวเราหมดเลย   กระเปาเราหมดเลย   ถูก
ขอดหมดเลย   ก็คือไดรับความกรุณาจากทานมาดูเรื่องของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย   ทําอยางไรใหเกิดการสงเสริมใหบริษัทตลาดหลักทรัพยมีอะไรตางๆดีขึ้นทุกอยาง   
ตรงน้ีกวาทานจะตอบรับทานก็ลังเลเหมือนกัน   ทานไมไดลังเลเรื่องความสามารถ   แตทานก็
กังวลเรื่องของเวลา   นั่นคือความยากของโครงการ   เพราะฉะนั้น   เม่ือเชาก็เหมือนกันทาน
อาจารยดร.พล   ธีรคุปตซึ่งมาจากกรมสรรพากรเอง   ทานก็เปนนักกฎหมาย   ซึ่งเวลาทานพูด
เม่ือเชาทานบอกวาทานไมใสหมวกสรรพากรนะ   ทานจะมาบนใหฟงในฐานะเปนนักวิชาการ   
ทานก็บอกเหมือนกันวาอึดอัดเหมือนกันพอสมควร   แตวาอยางไรก็ตาม   อยากจะเรียนทานวา
อยาพยายามคาดหวังกับกฎหมายที่เราจะทํา   พัฒนาประมวลขึ้นมามากนัก   แตเรามั่นใจวาสิ่ง
ที่เราจะทําจะตองดีกวาที่เปนอยูอยางแนนอน   แตจะดีขนาดไหนเราตอบไมได   ทุกคนก็ใส
สรรพกําลังลงไป 

 ๒๓



แตสวนหนึ่งจากประสบการณของสวนตัวดิฉันเองแลวก็ในฐานะ   สวนตัวดิฉันก็เชื่อวา
ตอใหกฎหมายดีอยางไร   แตถาผูบังคับใชไมเปนหรือไมถูกตองมันก็ดีไปไมได   อันน้ีคือปญหา
จริงๆที่ไมวากฎหมายจะดีอยางไรก็แกปญหานี้ไมได    

เพราะฉะนั้นทางกรมสรรพากรเองถือวาเปนนิมิตหมายที่ดีมาก   เพราะวาเราไมไดบอก
วาทานอ่ืนไมดีแตเปนครั้งแรกที่เราไดรับการตอบรับอยางดีมากจากทานอธิบดี   ทานกลาที่จะ
เอาตําแหนงเขามาเกี่ยวของกับเรา   เพราะวาครั้งแรกเลยพี่พรทิพยมาพบ   รูจักเปนสวนตัว   
แลวก็มาพบทานคณบดี   เราก็คุยกันวา   เอะ...ถาเราจะทําโครงการนี้กันไป   ปญหาอันหนึ่งที่
เราจะตองประสบก็คือวาอธิบดีคือหัวเรือใหญเอาดวยไหม   นี่คือปญหา   เพราะถาเราทําไปแลว
ทานอธิบดีไมสนใจ   มันก็เดินตอไมได   ตอใหทานอธิบดีสนใจ   ระดับสูงกวาทานอธิบดีไมเอา
ดวย   มันก็อยูบนห้ิงเหมือนเดิม   แตวันน้ีฟาเริ่มเปด    คือวาทานรัฐมนตรีชวยประดิษฐ  ภัทร
ประสิทธิ์   เทาที่ดิฉันทราบก็สนใจ   เราก็เริ่มเห็นทางวา   เออ...ก็คงจะเปนนิมิตหมายที่ดี    

แตเราก็   คนทํางานเราก็ไมแนใจวาทําแลวสุดทายจะเกิดผลจริงๆรึเปลา   เราก็ไดแต
หวัง   และทุกคนที่อยูในทีมวิจัยของเราก็พยายามทําใหดีที่สุด   อันนี้ก็คือตอบทานอาจารยวา
เราเต็มที่กับโครงการ   แตวาเราไมสามารถจะตอบในจุดที่และแลวมันก็จะเกิดเปนผลได   
เพราะวามันอาจจะมีปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวของ   แตวาก็คงไมนาจะเสียเปลา   เพราะจริงๆ
แลวทานที่เปนประธานมูลนิธิที่เปนผูวาจางทางจุฬาฯก็คือ   ทานอาจารยศาสตราจารยปรีชา   
พานิชวงศ   ซึ่งทานก็เปนครูกฎหมายของหลายๆทาน   ของดิฉันเองดวย   แลวก็ทานก็เรียกวา   
เรงเต็มสตรีม   เพราะฉะนั้นดิฉันก็เชื่อวาถึงแมวาจะมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทานก็คงจะ
มีชองทางของทานเหมือนกันที่จะทําใหสิ่งเหลานี้เขาสูสาธารณะ 

 
4. การจัดสัมมนาวันนี้สวนหนึ่งอาจจะดูเหมือนกับไมไดมีการมีสวนรวมมาก

เพราะวาจะมีจํานวนผูเขารวมสัมมนาไมมากนักในsessionนี้   แตก็ไมไดหมายความวามันจะจัด
เพียงครั้งเดียว   เราก็ปรึกษากันวาหลังจากวันน้ีแลว   เราก็กลับไปไปทําเปนการบานแลวก็คง
จะจัดสัมมนาเชนน้ีอีกและแบงgroupเชนน้ีอีกขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในฐานะผูดูแลโครงการ   
ถาทานๆเห็นเบื้องหลังการจัดทําโครงการนี้จะบอกวาเราอึดจริงๆ   อึดมาก   ดิฉันเองโยนผามา
สี่หาครั้งจนกระทั่งคณบดีบอกวาตองกลับมา   ถามวาทําไม   มันจะเปรียบก็เหมือนกับเวลาดู
มวย   เวลาเราอยูขางเวที   ซายสิ   ขวาสิ   ทําไมไมเตะ  ทําไมไมอยางนั้น   แตพอตอนที่เรา
กระโดดขึ้นไปชกเองเราถูกknock   ไมไดวาอะไรรัฐบาลที่แลว   ไมไดวาทานแตลอง
เปรียบเทียบภาพใหเห็นชัดวาตอนที่มีการประกาศชื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง   ทุกคน
คาดหวังสูงมาก   เพราะทานเปนกูรูและกูรูที่ทุกคนรูจักดี   ดิฉันไมเอยนามทุกคนคงทราบ   
ดิฉันก็เชื่อวาทานเปน   แตเวลาที่ทานวิพากษวิจารณ   จากคนที่อยูขางเวทีมวยใหชกซายชก
ขวา   ใหใชอะไรก็แลวแตที่กติกาบอกวาทําได   เราcommentงาย   แตทันทีที่บอกวาใหทานขึ้น
ไปชก   ทานถูกknockยกแรกเลย   แลวทานก็เงียบไปเลย   เราก็แปลกใจ   แตดิฉันเชื่อวา
ความเกงของทานไมไดไปไหน   เพียงแตวากลไกหลายๆอยางมันไมไดอยูที่ทานเพียงคนเดียว 
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 บอกตรงๆวาโครงการนี้ที่เกิดขึ้นได   key personที่เปนบุคลากรจริงๆคือทานอาจารย 
ศ.ปรีชา   พานิชวงศ  เพราะทานเคยอยูกรมสรรพากร   เทาที่ดิฉันจําได   ทานบนพึมพํามา
นานมากแลวทานก็ใชความเปนอาจารยของทุกคนซึ่งทุกคนปฏิเสธไมได  ถามวาอยางที่อาจารย
กชกรพูดเรื่องของโครงสราง   จะบอกวาเราละเลยมันก็ไมถึงกับขนาดนั้น   แตจะบอกวาใหเรา
ไปกดตูมไปทําก็ยาก   เพราะจริงๆแลวถาจะมองเรื่องกลไกของโครงการนี้จะเห็นไดวาเจาภาพ
จริงๆเลย   ที่ เปนเจาของโครงการจริงๆเลยคือมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ   
เน่ืองจากวาตอนแรกเราคิดกันหลายรูปแบบ   จะไปแอบอิงกับสภาอุตสาหกรรมไหม   จะไปอยู
กับสภาหอการคาไทยไหม   เพราะถาไปจางโดยเอกชนมันก็เหมือนมีผลประโยชนแอบแฝง   
เอกชนอยากใหตังคเรามากเลย   แตวาเราไมกลา   แตจะไปจางกรมสรรพากรก็เอ   ตังคนะมี   
แตมันก็ดูพิกลอยู   กําลังจะบอกวาของฉันไมดีรึเปลาทั้งๆที่วันน้ีก็ใชมันอยู   ก้ํากึ่งๆ   มันก็เลย
เกิดมูลนิธินี้ขึ้นมา   ดิฉันเองก็เปนกรรมการมูลนิธิ   เราทุกคนที่เปนทีมวิจัยสวมหมวกจนจํา
หมวกไมไดแลววามีกี่ใบ   สมมติวาถาถามวาทําไมเธอออกมา15ขอน้ี   เราก็รูวามันยังไม
perfectหรอก   อยางที่บอกวาเรากําลังเปนนักมวยที่กําลังขึ้นไปชก   ขอใหเราชกกอน   เรารูวา
เรามีฝมือการชก   แตวาพอไปชกจริงๆแลวกรรมการขางๆเวทีชวยเชียรในขอบเขตนิดหนึ่ง   
15ขอนี้จริงๆแลวทุกทานที่อยูในทีมของเรานี้รูดีวาจุดมุงหมายคืออะไร   รูดีวาเราจะไปตรงไหน   
ก็เหมือนกับวาแบงงานกันทํา   เพราะอยางที่บอกวาเรื่องมันใหญเหลือเกิน   เกินกําลังที่ใครสัก
คนหนึ่งจะทําเพียงลําพัง   อยางที่ทานอาจารยกาญจนาพูดถูกเผงเลยคือวา   จุดพลุ   จุด
ประทัดซะหนอย   โยนหินถามทางแลวเราก็ทํากันไป   เสร็จแลวเม่ือทําไปแลว   มันก็คงมรรค
เกิดผลอยูบาง   และสุดทายที่สุดอาจจะกลายมาเปนการรางบทใหมหมดเลยก็ได   แตขอสําคัญ
ก็คือตองรัฐบาลเอานะ   รัฐบาลตองเอานะ 
 ไมตองอะไรเลยนะ   เร่ืองระดับชาติ   รัฐธรรมนูญป40กับป50คือคําตอบที่ดีที่สุด   ราง
โดยนักกฎหมายระดับชาติยังออกมาเปนอยางนี้   เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเราอาจจะตองอาศัย
พัฒนาการ   ขอใหมันเกิดการกระทําเกิดขึ้นก็แลวกัน   คืออยาเพิ่งคาดหวังอะไรกับมันมาก   
ขอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง   เม่ือเชานี้ดิฉันก็บอกเหมือนกันวาอยาคาดหวังวากฎหมายฉบับนี้
ถาเราทําออกมาแลว   แลวทานคาดหวังมากๆเราก็กลุมใจเหมือนกัน   แตขอบอกวาเชื่อโดย
สวนตัววามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแนๆ   ดิฉันก็จะบอกเสมอวาอยาคาดหวังกับมันมากเกินไป   
คาดหวังไดแตวาเราก็จะทําใหดีที่สุด   เพราะจริงๆแลวผูวิจัยทุกทานทราบดีถึงวัตถุประสงคของ
โครงการวาจะเกิดอะไรขึ้น   นั่นก็คือเจาภาพจริงๆแลวคือมูลนิธิ   แลวมูลนิธิเองก็ มี
คณะกรรมการกํากับ   ซึ่งจะกํากับอยู   ซึ่งตรงนั้นก็จะเปนมนุษยทองคําฝงเพชรแลวละที่จะมาดู   
มากํากับวาเอาละ   งานที่เราออกมาพอใจหรือไมพอใจ   ซึ่งก็อยูในกระบวนการอยู   ทุกอยางที่
ทุกทานพูด   ที่อาจารยกชวรรณพูดก็คือวาทุกคําแนะนําของทุกทานมีคาทั้งสิ้น   เพียงแตวา
การที่เราจะนําไปใสในงานวิจัยของเรามันก็ตองดูบริบทที่มันจะเปนไปไดดวย   อยางที่ทานพูด
วา 20%ดีไหม   ทานอาจารยกาญจนาก็บอกแลววามันไมนาจะเปนไปได   เพียงแตวาสําหรับ
คนเสียภาษีเรารําคาญ   ขี้เกียจมานั่งจ้ิมอะไรมาก   ก็เก็บไปแลวไง20%จบไป   นี่พูดเลยไมใช
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ในฐานะนักวิชาการ   พูดในฐานะคนเสียภาษี   เบื่อเหลือเกินมานั่งคํานวณ   คํานวณผิด 
คํานวณถูก 

เพราะฉะน้ันดิฉันจะเลาใหฟง   เปนผูดําเนินรายการที่ขออนุญาตshare   บนใหฟง   มี
อาจารยผูใหญทานหนึ่งเกษียณไปแลวเปน   ไมใชเปนอาจารยสอนหนังสือโดยตรง   หรือ
เหมือนทานอาจารยกาญจนาเปนอยางอ่ืนแลวก็มาสอนหนังสือ   มีคนเลาใหฟงวาทานก็คํานวณ
ภาษีเอง   ตัวดิฉันเองทุกวันน้ีก็คํานวณภาษีเอง   คืออะไรสงสัยปบเสียมากไวกอนแลวสบายใจ   
คือเหมือนกับเปนผูบริจาคไปใหกรมสรรพากรเพราะเหมือนกับวาก็ไมไดเขากระเปาใคร   ให
หลวงไป   เหมือนทําบุญ   ทานเลาใหฟงวาทานไปเสียภาษีตอนทานก็เกษียณแลวแตทานมี
อยางอ่ืนทําอยู   ทานก็เอาไปยื่นใหแกเจาหนาที่   อันนี้เร่ืองจริงไมมีใสไขเลย   เจาหนาที่บอก
วาอุย   จําทานอาจารยได   มาๆเดี๋ยวหนูบริการให   ก็ตรวจ   บอกวาอาจารยขา   อาจารย
คํานวณผิด   หนูคํานวณใหใหม   เจาหนาที่สรรพากรก็คํานวณใหใหม   รบกวนใหอาจารยเซ็น
อยางเดียว   ทานก็เซ็นไป   ก็โอเคคือจบ   กลับบานมาไมนาน   มาเลย   เบี้ยปรับเงินเพิ่มอะไร
ซักอยางตองไปเสียชําระเพิ่ม   ทานก็งง   ก็ผมเช่ือคนของคุณ   แตทานเซ็นไมใชหรือ   คือไมมี
ใครถายวิดีโอไว   เพราะวาทานไดใบยื่นใหมแลวทานก็เซ็นดวยความที่คนที่บอกคือผูที่รับเสีย
ภาษีแลวเราจะเชื่อคนอ่ืนไดอยางไรถูกไหม   ตัวเองบางทีใหลูกศิษยซึ่งอยูกรมสรรพากรชวยดู   
อาจารย   อาจารยตองไดเงินคืนมากกวานี้   เฮย...checkใหแนนะ   คือcheckแลวcheckอีกแลว
ก็ปรากฏวาสรรพากรบอกผิด   ปนี้   ป50 จริงๆไปขอคืนหม่ืนกวาบาท   ไปเสียทุกอยางถูกตอง
หมด   บอกอาจารย   อาจารยไดเกือบสองหมื่นนะ   อาจารยผิด   คํานวณผิดบอกเหรอ   เขา
คํานวณใหเสร็จ   ยื่นใหมเซ็นแลวนะ   ไมแนใจโทรหาพี่พรทิพย   บอกพี่   อาจารยผิด   อาว
เรียกกลับมาใหม   คือทุกปที่เสียภาษีโกลาหลอลหมานไปหมดเพราะอะไร   มันหักอันน้ันได   
อันน้ีไมได   ถาหัก20%นะสบายใจ   มีรายได500,000เอาไปเลยแสนหนึ่ง   มีรายไดลานหนึ่ง
เอาไปเลย200,000ขอใหมันจบก็แลวกัน   นี่คือมองจากผูเสียภาษี 
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ความคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนา 
 
คุณยุทธนา   ศรีสวัสดิ์   จากคณะนิติศาสตร   มหาวิทยาลัยสยาม 
     

1. เน่ืองจากวาวิชาภาษีอากรนี่   ประมวลหลักก็คือประมวลรัษฎากร   ซึ่งก็จะ
สังเกตเห็นวาประมวลน่ีจะไมคอยมีความนิ่งสักเทาไหร   จะมีการเปลี่ยนแปลงแกไขตลอดทุกป   
เรียกวาใครรับเปนผูพิมพนี่ก็แทบจะเจงกันเลยทีเดียว   บางเลมผมก็เห็นมีโฆษณาเบียรชางดวย   
ผมก็ไมรูทําไมเหมือนกันผมก็เลยมองวาปญหานี้ที่เราควรจะแกไข   ในเม่ือวาเรามีความคิดที่จะ
แกไขประมวลรัษฎากรคือควรจะทําใหมันมีความนิ่งมากกวาเดิมใหมากที่สุด   เน่ืองจากวาผมก็
ยอมรับวาพระราชกฤษฎีกาก็เปนสวนสําคัญ   เวลาประกาศหรือวาคําสั่งอธิบดีหรือวาอะไร
เหลานี้ออกมาก็เปนสวนสําคัญ   เพียงแตวาเรานาจะสกัดหลักที่นาจะน่ิงแลว   แลวก็แก   แลวก็
ทําใหมันน่ิง   สกัดจุดใหมันนิ่ง   ใหมันเปนเรื่องเปนราวใหไดมากที่สุด 

 
 2. ผมคิดวาเรานาจะมีระบบออนไลนหรืออะไรสักอยาง ซึ่งผมไมแนใจวาตอนนี้มี
ละเอียดขนาดนั้นรึยังนะ   คือกรอกไปเลยวาเรามีทรัพยสิน   มีหน้ีสินหรือวามีรายไดอะไร ยังไง 
เทาไหรบาง   แลวคํานวณปบ   เสร็จสรรพเลย   ตอนน้ีมีแลวใชไหม   แตวาอยากจะใหมัน
เขาถึงประชาชนไดงายไดไกลขึ้น   อยางเชนในชนบทหรือวาในบางทีที่ประชาชนไมมีความรู
เกี่ยวกับเร่ืองของคอมพิวเตอร   อันนี้เราก็ตองยอมรับวายังมีความตางกันอยูในสวนนี้   ซึ่งถา
หากวาเราสามารถนําสวนน้ีที่มันดีอยูแลวไปพัฒนาใหมันดีขึ้นหรือไปไดไกลขึ้นกวานี้ไดก็นาจะ
เปนประโยชน   เพราะวาเม่ือมันงายขึ้น   คนก็จะ “ออ...รูแลว   ตรงนี้คือสวนที่เรา   เปนหนาที่
ที่ประชาชน   ชนชาวไทยนะ   เราควรจะเสียภาษี”   ในเม่ือการเสียภาษีไมไดยาก   เขาก็ไม
อยากจะหลบเลี่ยงในขณะที่บางคน   เขาไมรูวาเขาจะตองเสียภาษียังไงหรือวาเสียภาษีทําไม
เพราะวาบางคนเขาไมรูจริงๆวาทําไมตองเสียภาษี   เสียดวยเหรอ   ในเมื่อเขายังมีรายได
เทานั้นเทานี้   หรือวาตองนําเสนอหรือวามีแบบอะไรดวยไหม   ถาหากวาเราสามารถ
ประชาสัมพันธในสวนนี้ไดจะเปนประโยชนในภาพรวม    
 
ผศ.ดร. จิระศักด์ิ   รอดจันทร 
    

1. เผอิญผมไดทําThesisตอนปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ   มันเกี่ยวของกับเร่ือง
ของการปรับปรุงแกไขกฎหมายของประเทศอังกฤษในเวลาเดียวกัน   ซึ่งในเวลานั้น   ประเทศ
อังกฤษเขามีโครงการคลายๆกับแบบนี้   เขาเรียกวา Tax Law Rewrite Project   แตวารูปแบบ
ของการปรับปรุงของเขาจะเปนการปรับปรุงในสวนที่เอากฎหมายมาเขียนใหมโดยไมไปแตะ
สาระสําคัญของกฎหมาย    
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2. ลักษณะของเราหรือแบบสอบถามที่ 15 ขอที่มา   ผมก็แสดงความคิดเห็นไปขอ
หนึ่ง   ก็คือตรงนี้ถามหาวาเราจะมีการปรับทั้งตัวบทกฎหมาย   สวนที่เปนรูปแบบการเขียน   
สวนที่เปนสาระของกฎหมายดวย   สําหรับในความเห็นของผมที่บอกวาที่ทานอาจารยเชิญชวน
บอกวาบนไปไดนั่น   ในความเห็นของผม  คิดวากอนที่เราจะเขาไปแกไขในสวนที่เปนสาระของ
กฎหมาย   เราควรที่จะตองมองวาประมวลรัษฎากรนี้มันมีจุดมุงหมายอะไร   ที่เราบอกวาเพื่อ
ความเปนธรรม   ความเปนธรรมในที่นี้มันมองแคในแงความเปนธรรมของ benefit principal 
หรือมองในแงของ ability principal ดวย   ซึ่งผมจะมองไปถึงหลักของ   ถาเรามองตรงนี้แลวมัน
จะกอใหเกิดความเปนธรรมที่เรียกวา acuity of taxation   ซึ่งผมอาจจะมองไปถึงหลักของ 
acuity of income redistribution เขาไปดวย   เพ่ือที่จะลดความเหลื่อมล้ําของคนรวยกับคนจน   
ผมไมแนใจวาในสวนของการแกไขมองแคหลักของ acuity of taxation แคนั้นรึเปลา   คือใน
ความเห็นของผม   กอนที่จะแกไขในสวนถอยคําหรือสวนที่เปนสาระก็ตาม   ควรที่จะตองมีการ
ตั้งเปาในสวนที่วาเราจะมุงไปที่หลักการบรรลุวัตถุประสงคตรงนั้นหรือไม   หลักการที่ผมมอง 
acuity นี้ก็คือมองไปถึง acuity of income redistribution     

 
3. และสวนหลักของความงาย   ผมขอเรียกความefficiency of tax law แลวกัน   

ผมวาความมีประสิทธิภาพบางคร้ังมันคอนขางที่จะขัดแยงกับหลักความงาย   คือวันนี้   เผอิญ
ผมเอาถอยคําของโปรเฟสเซอรมอสส แอนดวิลเลียม   ซึ่งผมไดศึกษามา   เขาบอกวาถาเรา
ตองการความเปนธรรมกับความมีประสิทธิภาพ   มันคอนขางจะขัดแยงกัน   ถาสมมติวา
ตองการความเปนธรรม   ถาตองการความงายหรือความมีประสิทธิภาพ   มันจะลดความเปน
ธรรม   เพราะวามันจะไม   กฎหมายมันจะละเลยตอความแตกตางของบุคคล   คือจะมองไม
เห็นความแตกตาง   กฎหมายมันจะไมซับซอน   มันจะงาย   แตมันจะกอใหเกิดความไมเปน
ธรรม   แตแลวตองการมีความเปนธรรมมาก   มันจะกอใหเกิดความซับซอน   ซึ่งมันก็จะไมเปน
ความงายอีก   มันก็เลยมีความขัดแยงกัน   เราก็เลยไมรูวาเราจะหาจุดตรงไหนที่มันเขาเรียกวา
อาจจะตองมีการ strike the balance กอใหเกิดความสมดุลกันระหวางสองตัวนี้รึเปลา 

 
 4. กรณีนี้ถามีการปรับปรุงในสวนของเนื้อหาซึ่งมันไมใชปรับปรุงเฉพาะในถอยคํา
นะ   เม่ือมีการปรับปรุงในสวนของเนื้อหา   คนที่ทําการแกมันไมใชตัวแทนของภาคประชาชน
หรือที่วาตัวแทนของประชาชนในลักษณะสภา   จําเปนหรือไมวา   การปรับปรุงแกไขออก
มาแลวจําเปนจะตองสงรางตรงนี้ใหกับตัวแทนของรัฐสภาหรือรัฐสภาเปนการอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง 
 
 5. ประเด็นสุดทายก็คือ   ที่เขียนโครงการนี้วาศึกษาและพัฒนาประมวลกฎหมาย
รัษฎากร   หลังจากที่ฟงทานอาจารยกาญจนาพูดแลว   เราไมไดปรับปรุงเฉพาะในสวนของ
กฎหมายแมบทเทานั้น   ประมวลกฎหมายรัษฎากร   เราอาจจะมีกฎหมายลูก   ซึ่งกฎหมายลูก
มันคงจะเกินไปกวากฎหมายแมบทไมได   หรือในลักษณะทํานองนี้มันก็เลยนาจะเห็นวามัน
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นาจะเขียนวาเปนลักษณะพัฒนาประมวลกฎหมายรัษฎากรและกฎหมายลําดับรองดวย   ใน
ความเห็นของผม  
   

6. ขอเรียนถามเรื่องอัตราภาษี   ที่เขา fix ไว   เงินไดบุคคลธรรมดากอน   เชน 
fix ไว 5% 10% 20% 30% 37%   เรื่องนี้มัน fix ไวตลอดเวลา   ทําไมเขาไมคิดถึงอัตราเงินเฟอ
บาง   ถาเผื่อวาอัตราเงินเฟอขึ้นเทานี้   อัตราภาษีจะลดลงเทานี้   เคยมีแนวความคิดในเรื่องนี้
บางไหม   ผมคิดวามันนาจะตอง   พออัตราเงินเฟอมันขึ้น   อัตราภาษีนาจะลดลง   ไมง้ันมันจะ   
ภาษีเปน fix rate อยูอยางนี้มันคงจะไมถูก 
 
ดร.สินชัย  
 

1. ภาษีที่ไปเกี่ยวของกับภาษีโรงเรือน   ภาษีเสียใหกับทองถิ่นรอยละ 12.5   ยื่น
แบบทุกป   โดยเอารายไดของปกอนมาแจงในปถัดไป   ซึ่งตองน้ีเปนจุดบอกเหตุใหวาเวลา
สรรพากรเขาไปประสานงานกับภาษีทองถิ่นแลว   คนที่ไปเสียภาษีโรงเรือนไมเคยเสียตรงๆ
หรอก   เสียยอดออกมาตองนั้น   แลวเอายอดตรงนั้นไปเสียสรรพากร   ซึ่งจริงๆมันก็ทําใหรัฐ
ขาดรายไดในสวนน้ันไป   ลองประมาณดูไดเลยวาเวลาเขาประเมินภาษีโรงเรือน   เก็บมารอย   
เสียสักสามสิบ หาสิบน่ีก็เกงหรูหราแลว   จะมีสักกี่รายที่เสียเต็มผมวามันเปนไปไมไดหรอก   
แลวก็เรายึดฐานตรงนั้นไปเสีย   ในลักษณะภาษีที่ของตัวเองมันก็เลยเปนเรื่องที่คอนขางจะ
ขัดๆกันอยู   เพราะฉะนั้นถาจะมองควรจะมองใหมันครบกระบวนความวามันจะตองไป
เกี่ยวของกับใคร   เพราะวาตัวภาษีโรงเรือนนี้มันก็เปนอีกเรื่องหน่ึง 

 
2. ภาษีธุรกิจในเรื่องของบุคคลธรรมดาในตัวของกฎหมาย   เรามองในเรื่องของ

คณะบุคคล   ใหสิทธิของคณะบุคคล   แตปรากฏวาคณะบุคคลมันกลายเปนชองโหว   ชองวาง
ที่คนที่มีหัวในเรื่องที่ไมถูกตอง   ตรงไปตรงมาเอาไปเปน tax planning   เพ่ือใหเสียภาษียาย
ฐาน   ใหเสียได   เก็บฐานไดหลายๆฐาน   จนมีรายการที่เกิดขึ้นเม่ือ 2-3 ปที่ผานมา   มีคณะ
บุคคลเปนรอยคณะทําธุรกิจประเภทเดียวเพ่ือเลี่ยงภาษี   เรื่องตรงนี้ก็เปนเรื่องที่อยูใน
กรมสรรพากรอยู   เราสังเกตดูได   จนมีแนววา   ผมเห็นดวยวาถาจะตั้งเปลี่ยนคณะ   ขอให
คนหนึ่งมีคณะไดไมเกินสามคณะ   อันน้ีจะดีมากเพราะมันจะทําใหฐานเก็บภาษีไดมากขึ้น   แต
มันก็ไมไดเปนทางที่จะปดได   เพราะคนหนึ่งก็ระบุไดสาม   ไดสามอีก   แตมันก็จะทําใหการ
กระทํานี่ทําไดยากขึ้น   เพราะคณะบุคคลมันกลายเปน tax planning ในหลายๆจุด   นี่ถาเกิด
ใครมีวิธีการในดานนี้ก็ไปจดแลวควรจะกําหนดใหชัดวาการจัดตั้งคณะบุคคลมีอาชีพหรือมี
ประเภทอะไรไดบางที่จดได   อะไรที่จดไมได   เพราะบางครั้งมันทําไมไดหรอก   คณะบุคคล   
แตก็ยังฝนทํา   เพราะฉะนั้นถาออกแกไขตรงนี้ก็ควรจะแกในเรื่องของตัวอาชีพที่จะทําได   วา
อะไรที่จะจดไดบาง ในมาตรา50ที่มอบหมายใหคณะบุคคล   นิติบุคคลหักภาษี   ซึ่งก็โอเค   ใน
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สรรพากรมอบหมายใหบุคคลเหลานี้ซึ่งเปนคนจายหักภาษีไวกอน   แตเคยพบไหมวาในเมื่อ
กฎหมายมาตรา 50 บอกใหบุคคลหัก   บอกใหนิติบุคคลหัก   แตผมก็เห็นวามีแตนิติบุคคล
เทานั้นที่ทําหนาที่ไดดี   แตบุคคลไมเคยทําเลย   เพราะวาบุคคลสวนใหญ   เวลาจายใหลูกนอง   
เปนรานคาก็เสียภาษีเหมาอยูแลว   มันก็ไมตรงกัน   ตงน้ีจะแกก็แกไปดวย   ไมตองเอามายุง
วุนวาย   เวลาคนไปอาน   คนไปเรียนก็เรียนอยางหนึ่ง   แตเวลาเอาไปปฏิบัติจริงๆรานคาซึ่ง
ตองเปนคนจาย   คนงานอะไรตางๆเขาก็ไมไดคํานึงถึงอยูแลว   เพราะบางทีเขาก็ไปเสียภาษี
เหมาตามมาตรา 40 (8)   เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะใหดู   หรือแมแตเร่ืองขอยกเวนตามมาตรา 
42   ซึ่งใหการยกเวนมาเยอะแลว   มันมากมายกายกองเหลือเกินในการยกเวน   นาจะถึงเวลา
ที่จะตองกลับไปพิจารณาวาตรงนั้นมันยังสมควรที่จะตองปรับเปลี่ยนอะไรบาง 

 
3. ในเรื่องของบุคคลธรรมดา   ก็จะมีเรื่องตางๆเหลานี้อีกหลายๆประการ   แมแต

ตัวที่เราลบ   หรือการยื่นแบบของบุคคลธรรมดาที่ยื่นรวมกับ   ยื่นรวมภาษีระหวางสามีกับ
ภรรยา   รวมยื่นกับแยกคํานวณ   ทั้งๆที่เขามีความเปนสามีภรรยาอยูในปเดียวกัน   แตวิธีการ
คิด   คิดรวมก็ได   คิดแยกคํานวณก็ได   แตรูไหมวาถาคนไมรูจริงๆมันมีขอปลีกยอยที่แตกตาง   
ถารวมยื่น   ปรากฏวาฐานในเรื่องของตัวภาษีมันไมไดฐานเปน 2 ฐานมันใชฐานเดียว   แต
ปรากฏวาถาเกิดรวมแตวาแยกคํานวณ   ปรากฏวาได 2 ฐาน   อันน้ีก็คือลักษณะที่มันมีความ
เปนธรรมอยางก็ไมเขาใจเหมือนกัน   บอกถาเกิดคุณรวมยื่น   คุณมีฐานเดียวคือเร่ิมจากแสน
แรกที่คุณไดสิทธิ์   แตถาเกิดคุณแยกคํานวณซะ   คุณได 2 ฐาน   อันน้ีคือความแตกตาง   ซึ่ง
ถาเกิดคนไมไดดูอยางชัดเจนมันกลายเปนเรื่องที่มันไมตรงไป   ทั้งๆที่มันก็คือแบบเดียวกันน่ัน
แหละ   แตวิธีการจะทํา   วิธีการยื่นแบบมันแตกตางกัน   มันก็เลยมีภาพที่แตกตาง   อันน้ันคือ
เรื่องของบุคคลธรรมดา 

 
4. เร่ืองของนิติบุคคลบาง   ไหนๆใหโอกาสผมแลว   ผมก็ขอบนตอ   ในเรื่องของ

มาตรา 65 ทวิ กับ 65 ตรี   ถาเราดูมันมีขอความที่วา “รายจายตองหามตามมาตรา 65”   ซึ่ง
มาตรา 65 เราใชบังคับสําหรับตัวนิติบุคคล   และนิติบุคคลก็ถูกพระราชบัญญัติการบัญชีใหทํา
บัญชีปตามพ.ศ.2543บังคับเอาไว   ซึ่งเขาก็ตองทําตามหลักการบัญชี แตหลักการบัญชีกับหลัก
ภาษีมันแตกตางกัน   มันมีหลายเรื่องหลายประการที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง   อยางที่ทาน
อาจารยกาญจนาบอกในเรื่องของเชาซื้อน่ีแตกตางกันชัดเจน   ในเรื่องของตัวรถยนตนั่งก็ดี   ใน
วิธีการคิดคาเสื่อมตามพระราชกฤษฎีกา145   ทางบัญชีบอกวาตองคิดจากราคาที่เปนราคา
ยุติธรรม   แตทางภาษีบอกไมใช   คุณตองเอาราคาเชาซื้อรวมแลวคอยคิดคาเสื่อม   อันนั้นคือ
ความแตกตางกันระหวาง 2 ระบบ   นักบัญชีที่ดีที่เรียนบัญชีมา   เวลาเรียนบัญชีจบปริญญาตรี
มาก็ทําบัญชีนั่นแหละ   จบมาก็รูหลักการ   แตเวลาเขามาอยูในระบบการปฏิบัติงานจริง   
ปรากฏวาไปตามสรรพากรหมด   แตไมเคยตามบัญชีหรอก   เพราะวาทางภาษีมันจะมี
บทลงโทษมากกวาในเรื่องของการเสียภาษี   มีใหคุณใหโทษกับองคกร   ซึ่งก็จะมาเลนงานตัว
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เขาเอง   ซึ่งเขาเปนผูทําบัญชีอันนี้คือลักษณะ อะไรที่จะไดหรือไมไดก็ควรจะบอกใหมันชัด   ไม
ควรที่จะไปก้ํากึ่งกันแลวก็ไปบอกวา   โอเค   ถาเกิดคุณอยากจะรูชัด   คุณสงขอหารือมา   
ทําไมตองไปทําอยางนั้นใหมันเสียเวลา   อันนี้คือสิ่งที่เปนขอหารือ   ตรงน้ีถามวากรมเขารูแลว
วาเรื่องอะไรที่หารือมาก   คุณไปตีความแลวก็เอาขอหารือตรงนั้นมาแปลง   มาเขียนใหมันชัด
ซะ   วาจะทําอยางไร   ขอหารือมันมีหมด   แลวเด๋ียวน้ีมันไมใชเฉพาะตัวของฝายกฎหมายของ
สรรพากรเปนออกคําวินิจฉัย   ขอหารือนั้น   บางครั้งสรรพากรภาคก็ออกดวย   มันมีหลาย
หนวยงานและการตีความก็ตางกัน   ก็คงจะตองมีคณะเขาไปดูขอหารืออะไรที่มันถูกหารือ
บอยๆ   ตรงนี้ผมวามันจะมีสวนชวยใหกับโครงการนี้เขาไปศึกษาจากคําหารือตางๆที่ออกมาอยู
บอยๆเหลานี้   เอามาแกซะ   เขียนใหมันชัด   หรืออกมาใหมันเปนแนวทางการปฏิบัติตอไปก็
จะตอง   ชี้ดําก็ตองเปนดํา   ชี้ขาวก็ตองเปนขาว   ไมใชเปนเทาๆ   เราคงไมใชเปนนักการเมือง
ที่ชอบสีเทา   มันตองเปลี่ยน   ขาวก็ขาว   ดําก็ดํา   วากันไปใหมันชัดซะอันน้ันคือเร่ืองของนิติ
บุคคล   มีตัวตรงนี้หลายๆจุดที่เห็น   แตตัวที่ยุงยากแลวก็เปนตัวภาษีที่ทางสรรพากรใชกัน
มากๆ   ก็คือตัวภาษีมูลคาเพิ่ม   กอนที่จะไปภาษีมูลคาเพิ่ม   กลับมานิดหนึ่งที่ภาษีนิติบุคคล   
ถาสรรพากรไดยิน   สรรพากรก็คงจะรูวานักบัญชีนี่เขาบนกันมาก   บนในเรื่องอะไร   เวลาเรา
ยื่นงบการเงินไปในบางครั้งสรรพากรไมมองหรอกโดยเฉพาะตางจังหวัด   จะมีหนวยงาน
สรรพากรที่คอยเรียกผูประกอบการมาวาคุณไปทําบัญชีมาแลวกัน   ฉันขอใหคุณเสียภาษีเทานี้   
แลวตกลงบัญชีจะทําไปเพื่ออะไร   ไอนโยบาย   ผมคิดวาคงไมใชนโยบายของกรมหรอก   กรม
เพียงแตใหเปาไป   แตเปามันไมได   เจาหนาที่ก็ตองเดือดรอน   ก็ตองใชวิธีแบบนี้   ไอวิธีการ
แบบน้ีมันเปนวิธีการที่ถูกตองรึเปลา   ผูใหญก็บอกวามันไมถูกตอง   แตมันก็ไมไดแกไข   มัน
จะทํายังไงถึงจะแกไขเหลานี้ได   นักบัญชีเขาจะไดสบายใจ   คนปฏิบัติเขาจะไดสบายใจ   โอเค   
ฉันมีหลัก   ไอหลักสองหลักนี่เม่ือมันใชไดถูกตองแลว   คุณก็ไมตองมาสนใจฉัน   แตมันไมใชนี่   
ถาเกิดใชหลักแลวปรากฏวาไมมาภาษีเสีย   เจานายก็เลนงาน   เปาไมได   ตรงนี้มันเปนปญหา
ของเรื่องของการทําบัญชีกับสรรพากร   แลวบอกวาคุณทําบัญชีไมไดมาตรฐาน   มันยาก   มัน
ยากมากๆ   เพราะวาทุกอยางมันเดินไปตามระบบของมันที่จะตองเสียภาษี 

 
5. เร่ืองของภาษีมูลคาเพิ่ม   จุดสําคัญที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของใบกํากับภาษี   

ซึ่งเปนตัวที่จะตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม   แตใบกํากับน่ีมันมีขอยกเวน   ตามประกาศฉบับหนึ่งที่
ไปยกเวน   ถาผมจําไมผิดก็นาจะเปนการยกเวนตามมาตรา 82/5 หรือยังไง   ที่อยากจะใหไปดู
เพราะวาตัวประกาศของสรรพากรฉบับที่   นาจะเปน42รึเปลาไมทราบ   วาประกาศตัวน้ีมันมี
ขอยกเวนของใบกํากับที่ไมใหใชตองออกมาใหชัด   เม่ือไมใหใช   เขาใชสิทธิแลวก็ตองบอกเขา
เลยวาคุณใชสิทธิยื่นภาษีมูลคาเพิ่มไมได   แตคุณใชสิทธิไปหักคาใชจายไดรึเปลา   ไมตองให
เขาไปตีความกันอีก   ทําไมตองใหเขาไปตีความวาใช   ไปหามเขาแลวก็บางอยางก็หามไมให
ใชเปนรายจาย   บางอยางก็ใชได   อันนี้เขาก็ตองไปเสียเวลา   เอาใหเขาเอาสมองไปใชอยาง
อ่ืนดีกวาม้ัง   ในเม่ือเขาก็อยากจะเสียภาษีอยูแลว   ทําไมตองใหเขามา   ตองมาทุรนทุราย
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วุนวายกับเร่ืองพวกนี้ก็ไมเขาใจเหมือนกัน   เร่ืองบางเรื่องมันสามารถทําใหมันชัด พอโยงใยไป
ในเร่ืองตรงนี้   ตัวใบกํากับนี่ถาอยากแมจะออกรางวัลชิงโชควาบุคคลธรรมดาถาเกิดมีใบกํากับ
สงไปชิงโชคได   ผมวาถาเปนอยางนั้นจริงๆนะ   คุณไมตองออกไอรางวัลชิงโชคหรอก   คุณ
บอกใหบุคคลธรรมดาเก็บใบกํากับไวทั้งป   เพราะคุณเสียภาษีมูลคาเพิ่ม   คุณเปน end user   
เปนcustomerคนสุดทายตองเสียภาษีแลว   คุณเสียเทาไหรคุณคืนกลับดีกวา   เก็บใบกํากับ
แลวมันจะเกิดกอนิสัยใหบุคคลธรรมดาขอใบกํากับทุกครั้ง   ไมอยางนั้นใบกํากับมันไมไดถูกใช
ไง   มันก็กลายเปนชองโหวเปนความเสี่ยงของธุรกิจที่ทําการคากับบุคคลธรรมดา   มีการ
ตอรองดวย   เอาใบกํากับไหม   ถาเอาใบกํากับเสียอีกเจ็ด   ถาไมเอาใบกํากับไมตองเสีย   
แลวคนเขาจะเอาไปทําไม   เขาก็ไมตองเสีย   มันก็เลยกลายเปนชองทางกันอยางนี้   แตถาเกิด
เราบอกวาตอไปนี้คุณเก็บใบกํากับไวนะ   ปหน่ึงมีแจคพ็อตแจกให   อาจจะเปนการสวนลดใน
ตรงนั้นก็ได   ถาเกิดคุณมีเพดานหาร   คุณยังมีProgressive rate เสียภาษีได   และไอตัว 7%ที่
คุณเสียไปน่ีเราตีความวาคุณไดใชไปเทาไหร   คุณนาจะคืนกลับเขามาบาง   หรือเอาไป
ลดหยอนก็ได   ตรงจุดนี้ผมวามันก็จะทําใหกอใหเกิดนิสัยการขอใบกํากับของบุคคลธรรมดา   
ความเสี่ยงมันก็จะลดนอยลงไป หรือมองในอีกแงหน่ึง   นิติบุคคลใดที่การจายหรือการขาย   
ขายในเชิงของไมวาจะเปนการรูดการดก็ดี   การเครดิตก็ดี   ใหเขาฝกตรงนั้น   มีเบิกแบงกอยู
ตลอดเวลามันก็จะทําใหชองทางของชองโหวในเร่ืองของตรงนี้ลดนอยลงไป   เพราะวามัน
จะตองผานธนาคาร   ผานเครดิต   ผานlineตางๆเหลานี้   ซึ่งมันเปนกระบวนที่คอนขางจะดี   
ตางจังหวัดคุณจะสังเกตไดเลย   ไปดูงบบัญชีเล็กๆ   เงินสดตลอด   มันเปนไปไดเหรอธุรกิจ   
บางทีซื้อมอเตอรไซคสามหมื่นสี่หม่ืน   บางคนทํา leasing เชาซื้อมอเตอรไซค   แตไมเคยเปด
บัญชีธนาคารเลย   มันเปนไปไดรึเปลา   หลักความจริงมันสะทอนมันเปนไปไมได   ตรงนี้ก็
อยากจะฝากวาถามันเปนไปไดควรจะดูเร่ืองพวกนี้ใหมันสอดคลองกัน   แตผมเห็นดวยกับทาน
ดร.สุเมธนะครับที่บอกในเรื่องของอากร   ถามันจะยกเลิกก็สมควรยกเลิก   แตวาถาจะยกเลิก
แลวกลัววาจะรายได 6,000กวาลานนั้นไมได   คุณก็หามาตรการอยางอ่ืนมาเก็บไปเลย   ไม
ตองปดแลวอากงอากร   ใหมันบวกลงไปอยูในไหนซะเลย   มันก็จะงายขึ้น   ทําอะไรใหมันงาย   
แลวมันก็จะไมยากอีกตอไปอยางที่โครงการนี้ตองการ   ผมขอบนแคนี้กอน 
 
 คุณธานี 
 

1. ตามที่ทานบอกวาเสียภาษีแยกกับรวมนี่นะ   ตามหลักของสรรพากรแลวนะ   
จะแยกจะรวมผลสุดทายตองเทากัน   ไมมีทางเปลี่ยนได   สวนนิติบุคคลที่ผมประสบมานี่นะ   
คือวาทําไมถึงหลักบัญชีบอกอยางนี้   หลักภาษีเปนอยางนี้   ทําไมคนตองหันมาใชหลัก
สรรพากร   อยางยกตัวอยางคาเสื่อม   คาเสื่อมของทรัพยสินอ่ืนๆทั่วไป   สรรพากรบอก20%   
แตหลักบัญชีบางทีบอกวา   ทรัพยสินอันนี้นาจะตี 10%เทานั้น   แตคราวนี้   ถาแบบตี 20   
เสียคาใชจายมากแลวถูกตองตามประมวลรัษฎากร   ภาษีก็เสียนอย   ตอนนี้มันก็เขาหลักcash 
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flow คุณจะเอาcash flowมาก cash flowนอย   เจาของเขาก็บอกวา   อาว   เอาcash flow 
มากๆสิ   อาว   ถาอยางนั้นมันก็ตองไปยึดหลักนี่   แตวาถาทําแลวนะจะไปลง ภงด.50   ทํา
ไมได   สรรพากรไมยอม   มันเปนอยางนั้น   เพราะฉะน้ันมันก็ตองอาศัยหลักภาษีอากรเขามา
ชวยดวย   มันเปนอยางนี้ครับ   ตอนนี้จะทํายังไงถึงจะใหวา   หลักบัญชีก็โอเค   ประมวล
รัษฎากรก็โอเค   อันนี้มันตองไปคิดกันดู   มันไมใชเร่ืองเล็กๆที่จะมาคุยแคนี้ 

 
 2. สวนการเชาอสังหาริมทรัพยนี่นะ   ที่จริงมันก็เปนอยางนี้กันนะ   ผมไปอยู
ขอนแกน   ไปปแรกเขาจะใหผมสอบบัญชี   พอผมมาดูๆ   เขาก็มาสั่ง   เจาของก็มาสั่ง   บอก
วา “นี่เอากําไรเทานี้   เอาขาดทุนเทานี้”   ผมบอก “ไปๆๆ   ผมไมสอบ”   แลวผมไมสอบมา20
กวาป   ผมอยูขอนแกนผมไมสอบเลย   จนกระทั่งเปนประธานสาขาสมาคมนักบัญชี   จน
อาจารยที่อยูโคราชไปบอกผม   ไมใชอาจารยคงเดช   ไปบอกวา “นี่คุณเปนประธานแลวคุณไม
รับสอบ   ไอพวกทําบัญชีมาดาคุณอยูนี่   คุณไมไดยิน”   บอก “ไดยินครับ   ผมไมอยากสอบ”   
“ไมสอบไดยังไง   นี่เขาจํากัด 300 ไมมีคนสอบ   ชวยเขาหนอย”   เอา...พอชวยหนอย   ผมก็
ผอนๆๆๆไป   จนเดี๋ยวนี้เหลือแตพวกที่รูจักกันบอกคุณชวยคงไวหนอย   ผมเลยบอกวาจริงๆ
ไมอยากสอบ   เพราะอะไร   เพราะพวกเจาของมาสั่ง   เอากําไรเทานี้   เอาขาดทุนเทานี้   แลว
ทีนี้นักบัญชีจะทํายังไง   แลวตอไปทําอยางนั้น   จะทํายังไง   ก็ไมตองสอบกันแลว   ตอนที่เขา
บอกชวยๆหนอย   ชวยปแรกแลว   ปสอง  ปสามไมรู   คนไหนอยากไดเอาไปใหหมด   ผมก็
ไมเอา   มันเปนอยางนี้ 
 3. เร่ืองหนีภาษีกันนี่   เรียกวาหนีแลวกันนะ   อยาวาหลีกเลี่ยงเลย   หลบหลีกนี่
มันไมโดนปงตอ   แตถาหลีกเลี่ยงมันโดนปงตอ   ผมก็เปนอาจารยสอนภาษีใหที่มข.โนน   ที่
ขอนแกน   ผมก็ตองสอนบอกวา   ตอนนี้เราทําบางทีมันก็ตองดูสองฝาย   ถาจะใหเขาเสียภาษี
เต็ม   เขาก็สูกับกิจการอื่นไมได   นี่คือปญหาวาเขาก็อยากเสียภาษี   แตเสียแลวเขาสูกิจการ
อ่ืนไมไดทํายังไง   สรรพากรไมมี   สรรพากรอยูตางจังหวัดนี่ก็มีแตวาไปขอเพิ่มๆ   นี่มันก็ตอง
แกไข   คือทุกระบบมันก็ตองแกไขไปพรอมๆกัน   คือวาถาจะมานั่งบนกันอยางนี้มันไมได
ประโยชนหรอกคือวาถาทําไปนี่ทํายังไงถึงจะไมใหเสียภาษี  ถาอยางบุคคลธรรมดา   ถาอยาง
เราไดVat   ใบเสร็จรับเงินมาแลวไดหักคาใชจายมาอยางเราพูดกันเม่ือเชา   มีสิทธิมาหัก
คาใชจาย   ทุกคนก็จะพยายามขอใบเสร็จ   แตไมรูใบเสร็จปลอมหรือไมปลอมวากันอีกเรื่อง
หน่ึง   เพราะมันมีหลายอยางเหลือเกิน   ถาจะพูดกันไปมันมีอีกเยอะ   ก็ผมแคนี้   ใหคุณ
ไพโรจนเสริม 
 
คุณไพโรจน  
 

1. ภาษีคุณขอมา   ฟงคุณธานีพูดไปพูดมาภาษีคุณขอมาก็ใกลเคียงดีเหมือนกัน   
ผมวาตอนนี้ตองคํานึงถึง   ผมฝากวิทยากรทุกทานวาเราจะแกปญหา   แกภาษี   แกอะไรตางๆ
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ทุกระบบขึ้นมา   แตทั้งหมดจะแหอยูภาษีคุณขอมา   แลวจะเปนภาษีที่เปนธรรมที่สุด   เพราะ
เกิดจากการตกลงทั้ง 2 ฝาย   ฝายผู เก็บภาษี   ฝายผู เสียภาษี   ผู เสียกับผูรับภาษี   
เพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงที่จะใหตรงนี้วาเราจะแกใหรายการภาษีคุณขอมาเหมือนกับวาเปนตัว
มาร   พวกเราก็ชวยเหมือนกัน   เพราะอะไรที่จะตองชวย   ชวยที่วาตองปองกันสิทธิของพวก
เรา   เพราะวามันแรงมากนะ   ปุบปบโดนถอนใบอนุญาต   แควาลงบัญชีไมลงเงินสดหรือไมลง
ธนาคาร   ถอนไมยากแลวนะ   กฎหมายแรงมาก   แลวพวกอยางอาจารยนี่   ในรุนอาจารยนี้   
ถึงทุกวันนี้   แมกระทั่งศาสตราจารยถอนมาเปนที่ปรึกษาหมด   อยางอาจารยกาญจนาก็ทราบ
ดี   เพราะไมมีใครกลาเสี่ยงเลย   แตแพเร่ืองคุณขอมา   อยูยงคงกระพัน   เพราะฉะนั้นยังไงก็
ตาม 

 
2. มีเรื่องชิงโชคชิงโชคอะไรตางๆของอาจารยกาญจนานี่นะ   ผมวาถาจะเปนไป

ได   กอนจะที่จะเปนภาษีที่เปนธรรม   ผมวาสรรพากรนี่ควรจะตั้งเปนบอนคาสิโนใหกอน   แลว
จะรูวาอะไรคืออะไร   เปนธรรมไมเปนธรรม   แลวคอยมาออกกฎหมายที่วานี้ขึ้นมา   แลวก็เอา
นักบัญชีมาชวยไลอีกทีหน่ึง   เพราะผูสอบบัญชีเขาไมกลามาเสี่ยง   เขาCPA เขาไมกลามา
เสี่ยง   ลักษณะนั้น   อยางที่เองก็ยังเปนเรื่องภาษีไปตามกฎหมาย   กฎหมายวาไงวาตาม   แต
CPAนี่มันไมไดวาฐานะความเปนจริงน่ีเปนยังไงบาง   ลักษณะนั้น ก็เลยอยากฝากขอคิดเห็นไว
นิดหนึ่งวาexpandเราก็อยากได   บัญชีเราก็ชวยไดเยอะ   แตยังไงก็ตามขอใหทานฝาย
กฎหมายที่ซึ่งดํารงไวซึ่งความยุติธรรมตางๆ   เปาบุนจ้ินวาจะชวยชี้ขาดตรงนี้หนอยวายังไง   
ถาเรารักษากฎเกณฑนี่ดี   ไอภาษีคุณขอมา   รัฐยอมทําหนาที่เปนเจาของบอนคาสิโน   กลาได
กลาเสีย   ไดก็ได   เสียก็เสีย   ไมใชวาอะไรก็ตามอันไหนเสียแกกฎหมาย   อันไหนไดปลอย
มันไป   อยางที่เม่ือกี้อาจารยกาญจนาก็ไดคุยในบางแหงแลววา   ที่วาอัตราดอกเบี้ย   ผมเพิ่ง
เขาใจวันกอนน้ีนะวาอัตราดอกเบี้ย 18%   1.75ตอเดือน   ผมก็เพ่ิงเขาใจ   อาจารยอธิบายมาก็
เขาใจ   เหมือนกันลักษณะนี้   ประเด็นที่ชัดๆก็เหมือนบอนคาสิโนเหมือนกัน   โอเค   ฝากเปน
ขอคิดเห็นวาอาจารยคํานึงถึงตรงนี้หนอย   เราจะไดอยางหนึ่งเสียอยางหนึ่ง   แตในใจของผม
ผมวาตรงไปตรงมาเลย   ไดก็ได   ไมไดก็ไมได   เสียก็เสีย   ไมเสียก็ไมเสีย   ภาษีไมไดก็เอาที่
อ่ืนที่เปนธรรม   มีเยอะแยะ   เราจะเก็บที่อ่ืนไดอีกเยอะแยะ   เรามัวแตมาหยุมหยิมกับเน่ีย   
แลวก็พูดงายๆเมื่อกี้ก็พูดแลววาจะมาเอากับ   มาถอนขนหาน   ไมได   อูหู   เด็กๆ   คนงาน
เราแตละคนก็โดน   รับเงินเดือนอะไรตางๆก็โดนภาษีหมดละ   ไอคนที่ก็โอโหรวยมหาศาลไม
เสียสักแดงหนึ่ง   เพราะฉะนั้นเราคงไวซึ่งยุติธรรม   ยุติธรรมเปาบุนจ้ินนิดหนอย   ผมฝากไว
ขอคิดเห็นอันน้ี   ขอบคุณครับ 
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คุณกชวรรณ   ไชยบุตร   จากคณะนิติศาสตร   มหาวิทยาลัยEastern Asia 
 
 1. โครงสรางของการจัดเก็บภาษีทั้งระบบไดซึ่งถาเราดูจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่ทางคณะผูจัดทําไดแจกให   ถาเกิดเรามองในภาพรวม   ประเด็นทั้ง15ประเด็นที่พูดมา   
ดิฉันนั่งนับดูนาจะ 12 – 13 ประเด็นเปนเรื่องเกี่ยวกับการแกไขและการหาแนวทางในเรื่อง
เกี่ยวกับเน้ือหาวามันควรจะมีแนวทางอยางไรในแนวทางที่ดี   ไมใชเปนเพียงแคการมาดูวา
ถอยคําหรือถอยความในตัวบทนั้นเหมาะสมถูกตองเพียงไรซึ่งตรงนี้ดิฉันมองวาการพูดถึงปญหา
ในเรื่องของภาษี   คือจริงๆแลวตองมองวามันเปนเรื่องที่สําคัญมากและเปนหัวใจสําคัญในการ
บริหารประเทศเลย   เพราะเปนเร่ืองการเงินของรัฐ   เหมือนในบานเรา   แนนอนวาเรื่อง
การเงินเปนเรื่องที่สําคัญสุดๆ   เพราะฉะนั้นโครงสรางภาษีจึงเปนอาวุธที่สําคัญมากๆของรัฐที่
จะออกแบบโครงสรางยังไง   จัดวางโครงสรางของสังคมอยางไร   ซึ่งถาเราละเลยที่จะพูดถึงสิ่ง
ตางๆเหลานี้   มันก็จะถูก   กฎหมายภาษีจะถูกออกมาลักษณะแบบนี้อะคะ   คือเปนประเด็นที่
หนึ่งควรจะแกอยางไร   ประเด็นที่สองควรจะแกอยางไร   แตไดมีการมองถึงภาพรวม 

ซึ่งดิฉันอยากจะตั้งขอสังเกตนิดหนึ่งวา รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต ไดบอกวาแตละประเด็นมี   
เรียกไดวาแตละประเด็นมีมนุษยทองคําที่จะมาเปนเจาภาพอยูแลวในการที่จะมาดูแลตรงนี้   
ดิฉันม่ันใจวาตัวดิฉันเองหรือวาแมกระทั่งหลายทานที่เขารวมอยูตรงน้ีอาจจะไมมีความสามารถ
เชิงTechniqueที่จะสูมนุษยทองคําที่จะเขามาเปนเจาภาพได   แตดิฉันม่ันใจวาหลายทานในที่นี้
สามารถที่จะระดมความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสรางของภาษีวามันควรจะเกิดขึ้นอยางไร
ในแนวทางที่เปนธรรมใหกับสังคมนี้   ใหมันบรรลุเปาหมายของภาษีที่มีขึ้นมาเพื่อที่จะลด
ชองวางของสังคม 

2. โครงการนี้มันไมควรที่จะเปนเพียงแคเอาประมวลรัษฎากรมาตกแตงให
สวยงามแตเน้ือหายังคงเดิม   เพราะมันจะไมมีประโยชนอะไรเลยและรูสึกมันอาจจะเสียแรง
เปลา   ซึ่งถาเรามอง   สามารถหยิบยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเปนวาระแหงชาติได   และสามารถ
ที่จะรวมกันมองระบบภาษีทั้งโครงสรางดวยกันไปอยางเปนระบบ   ซึ่งมันไมไดหมายความวา
เราจะตองแกทุกสวน   แกบางสวนแตเร่ิมจากการมองทั้งโครงสราง   มันก็จะทําใหการซับซอน
มันลดนอยลง   เพราะจะมีการgrouping   ในขณะเดียวกันก็จะลดการกระจัดกระจาย   และใน
ขณะเดียวกันซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมากก็คือมันสามารถที่จะสรางสํานึกสาธารณะของพลเมืองที่จะ
เขาใจวาตัวเองน่ีมีการเสียภาษีทุกวันนะ   ซึ่งตรงนี้นําไปสูสิ่งที่เปนเปาหมายสําคัญทางการเมือง
เลยก็คือวาลดปญหาคอรรัปชั่น 

เพราะเนื่องจากวาพอดีดิฉันไดไปปฏิบัติงานภาคสนามมาเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น   
มีการนําเอาบัญชีมาแบเลยวาผูบริหารคนนี้ใชเงินแบบนี้   ผูบริหารอีกคนหนึ่งซ้ือเสาไฟตน
เดียวกัน   ซื้อเสาไฟแบบเดียวกัน   spec เหมือนกันเดะ   ราคาตางกัน500,000บาท   เสาไป
ตนเดียวนะ   แตชาวบานบอกวาเออ...ตางกันเยอะเนอะ   แตแลวไงอะ   ไมเห็นเกี่ยวกับฉันเลย
ก็เงินของเทศบาล   และชาวบานก็ยังยินดีที่จะรับเงินที่ซื้อเสียงหัวละ 1,500 - 2,000 อยู   
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ในขณะที่ผูบริหารโกงไปเยอะ   เพราะสิ่งตางๆเลานี้มันไมไดเกิดจิตสํานึกรวมกันวาเฮย...เรา
เสียภาษีอยางไร 

 
3. ประเด็นของเน้ือหา   ดิฉันอยากที่จะสะทอนก็คือวา   ตัวการพัฒนานี่เราไมควร

ดูแคระบบของการจัดเก็บเทานั้น   ควรที่จะมองเลยไปถึงวาหนวยงานใดควรที่จะใชประโยชน
จากภาษีใดบาง   ซึ่งมันจะไปเกี่ยวโยงกับเร่ืองของการกระจายอํานาจสูทองถิ่น   ในเร่ืองของ
การจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆซึ่งกําลังจะมีเรื่องของการกระจายอํานาจ
เขามา   อันนี้เปนสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหน่ึงก็คือวาปญหาที่มันเกิดขึ้นเลยในทางปฏิบัติก็คือวา   
ในทางปฏิบัติรานคาหลายๆรานคา   โดยเฉพาะรานวัสดุกอสรางจะเกิดปญหามาก   และใน
ตางจังหวัดที่เปนจังหวัดเล็กๆมีระบบเศรษฐกิจไมหมุนเวียนสักเทาไหร   มันจะเกิดระบบของ
การที่ผูคา   รานคาประเภทเดียวกันจะกึ่งๆวาคลายๆกับตกลงกันวาเราจะทําบัญชีแบบน้ี   
เพ่ือที่จะเอาไปยื่นสรรพากรแบบนี้   ทั้งๆที่จริงๆแลวมันไมถูกตองตามหลักการบัญชี   
เน่ืองจากวาที่บานเปนรานขายวัสดุกอสราง   คุณแมก็เปนนักกฎหมายกับนักบัญชีดวย   มี
กฎหมายอะไรออกมาใหมทําถูกตองเดะตามกฎหมายเลย   พอไปยื่นสรรพากรปุบเกิดปญหา   
สรรพากรบอกวา “ผมยังไมแนใจวาตรงนี้จะยังไง”   แลวก็ไปนั่งเถียงกับสรรพากรนานมากเปน
เดือนๆ   ปญหาออกมาก็คือวารานคาอ่ืนกลับมาดาใหญเลยวาเราทําใหเกิดปญหาเกิดขึ้นเพราะ
เขาจะตองเสียภาษีมากขึ้น   กลายเปนวาเราไปกระตุกตอมใหสรรพากรมาขึ้นแลวก็มาประเมิน
ภาษีใหม   มันจึงเกิดระบบนี้ขึ้นมาซึ่งเปนปญหาในทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี 

 
4. ภาษีบางตัวที่ยังคงมีอยูมันนาจะสมควรจะเอามาดูกันใหมวามันสมควรจะมี

ตอไปหรือไม   เพราะถาเกิดมันเพียงแคมี   แตวามันไมไดตอบโจทยของสังคมวามีเพ่ืออะไร
แลวกอใหเกิดประโยชนใดเกิดขึ้น   มันจึงควรที่จะตองดู   ยกตัวอยางอยางเชนVat   ไมวาคน
รวยหรือคนจนมีเงินเดือนแคตามคาแรงขั้นต่ํา   หรือในขณะที่มีเงินเดือนเดือนละ1ลานบาท   
ซื้อนํ้าขวดหนึ่งเสียภาษีเทากัน   ตัวVatนี่ตอบโจทยอะไรนอกจากการเพียงแคทําใหรัฐไดเงิน
มากขึ้น   ตรงนี้ก็คือเปนอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญดิฉันตองขออภัยเพราะเน่ืองจากวาคือวาเปน
มือใหมจริงๆสําหรับเรื่องของภาษี   เพราะอยางตอนนี้ก็เปนขอที่ทิ้งไป   ไมตองมาอาน   อยาง
แมกระทั่งนักกฎหมายเองก็ยังรูสึกวาเรื่องภาษีเปนเรื่องที่มันไมสวยงามและเปนสิ่งที่นารําคาญ   
ซึ่งตรงนี้เปนสิ่งที่สําคัญวาเราจะวางโครงสรางภาษีอยางไรที่จะสงผลใหกอใหเกิดสํานึกของ
พลเมืองในการรวมกันจัดเก็บภาษีดวย   ขอบคุณคะ 
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ดร.สินชัย 
 1. ประเด็นที่ผมจะเรียนก็คือวาในเรื่องที่ผมเห็นดวยที่บอกวาตองปรับที่โครงสราง   
แตผมเขาใจโครงการศึกษาและพัฒนาวาอยูๆจะลุกขึ้นมาปรับโครงสรางมันคงเปนไปไมไดหรอก   
ระบบ   อันน้ันคงเปนไปไมได   สวนไอที่บอกวาจะมาแกใหคําสวยหรูมันไมใชวัตถุประสงค   
วัตถุประสงคที่ผมมองก็คือจะทําอยางไรใหเน้ือหาตรงนั้นมันตรงประเด็น   ไมตองมานั่งตีความ
กันใหวุนวาย   อันนั้นคือจุดหลักที่ผมบอกวาเออ...มาเหอะ   ระดมความคิดวาจะทําอยางไรให
เน้ือหาตรงนั้นมันตรงประเด็น   ไมตองมาตีความกัน   แลวมันก็กลายมาเปนลักษณะที่ทาน
อาจารยสุเมธบอกวาจุดที่บอกวาจะตองมานั่งคุยกันอะไรตางๆเหลานี้   จริงๆแลวถาเรามองใน
ประเด็นนี้สิ่งที่จะฝากก็คือวา   เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากคน   ตัวเจาหนาที่ดวย   ตัว
ผูประกอบการดวย   เราจะทําอยางไร ผูประกอบการคนหนึ่งซ่ึงเขาไปอยูในระบบภาษี   ก็คือ
เขาจดเรียบรอย   เขาเคยมาบอกกับผมวาการยื่นภาษีของเขานี่เขายื่นถูกตอง   แตทําไมรัฐ   
เจาหนาที่สรรพากรไมปกปองเขา   อันน้ีคือสําคัญเลย   ไปทําอยางไรใหเขารูสึกวาพอเขาแลวมี
การมาปกปองเขา   เพราะวาเขาอยูตรงนี้   แวดลอมเขาน่ีไมไดจดเลย   เม่ือไมจดเลยตนทุน
เขาก็สูงกวาชาวบาน   คนเหลานี้กลับใชประโยชนจากการยื่นภาษีอีกแบบหนึ่ง   นั่นแหละคือสิ่ง
ที่เกิดปญหาขึ้นมาสําหรับตัวเขาเอง   และจากตรงจุดนี้   พอเขาไปสูในเกณฑที่เสียภาษีดีขึ้น   
ใชเกณฑดีขึ้น   กลายเปนเจาหนาที่มาวาคุณจะทําใหชาวบานเดือดรอน   เพราะมันตองมาปรับ
ฐานใหม   อยางนี้คือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง 

 
2. สวนที่บอกวาการยื่นภาษีแยกกันกับรวมกัน   มันคือทฤษฎีที่วาอยางไรตอง

เทากัน   ผมเขาใจอยางนี้มาโดยตลอด   ผมก็เรียนมาแบบนี้เขาใจแบบนี้มาตลอด   แตมันเกิด
ขึ้นกับตัวผม   ผมก็คิดวามันตองเทากัน   เม่ือปที่แลว   เจาหนาที่บอกเลย    ไมได   ถาคุณจะ
tickคุณตองtickใหดีวาแยกคํานวณรึเปลา   ไมใชมารวมคํานวณ   มันไมเทากัน   ผมไมเอามา
พูดถามันไมเกิดขึ้นกับผม   ผมไมเอามาพูดหรอก   เพราะผมเขาใจในหลักการทฤษฎีเดียวกัน   
เพราะเรียนมาเหมือนกัน   เราพอเติบโตมาในระดับปริญญาตรี   ทําไมตองใหคนที่เรียนสาย
บริหารธุรกิจ   นิติเรียนเฉพาะภาษี   แลวชาวบานคนอื่นเขาไมตองเสียภาษีเหรอ   ไมใหเขา
เรียน   ตองใหเรียนทั้งหมด   เพราะอะไรรูไหม   เพราะเขาเหลานั้นกลายเปนผูประกอบการ   
แลวไอผูประกอบการมาสั่งคนที่ทําแบบนี้มันเลยกลายเปนมาตรฐานสองมาตรฐาน   สั่งใหคนทํา
บัญชีทําอีกแบบหนึ่งเพราะเขาไมไดเรียนภาษี   ความรูสึกที่มีวินัยของเขาไมมี   ตองใหเขา
เรียนเพราะมันคือหนาที่ที่เขาตองเสีย   ตองใหเขาเรียนทุกคนแลวก็จุดที่ผมบอกวาที่อาจารย
บอกวา   หลักการบัญชีกับหลักภาษีนี่มันคนละหลัก   ที่อาจารยเขาอธิบายมาผมเขาใจดีเปน
อยางยิ่ง   เพราะผมก็ไปสอนคนทําบัญชีวาคุณตองยึดหลักบัญชีนะ   อยาไปยึดหลักภาษี   ไอ
ตอนคํานวณตางหากที่คุณตองคํานวณ   ผมสอนเขาเอง   ผมบอกเขาเอง   ผมเขาใจดี   แต
เวลาคนเขาไปอยูในสภาพการณแบบน้ัน   เขาก็ไมฟงหรอก   เขาก็จะทําใหมันสอดคลองกับตัว
ประมวลมากกวา   เราตองสอน   พวกนี้คือบางครั้งเราจะคิดวาธุระไมใช   ไมใช   เพราะเรา
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ตองการใหเขาเขามาอยูในระบบ   ตองเหน่ือย   แลวคุณคิดดูคนอายุเกิน 50 ใกล 50อยางนี้   
ผมคิดวามันถึงเวลาที่คือสังคมชวยสอน   ไมง้ันเราจะเปนตัวอยางที่ไมได   เราตองเปนตัวอยาง
ที่ดีใหได   เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะตองปลูกฝงตรงนี้ใหเกิดขึ้น   ชีวิตเราก็จะเหลืออีกนิดเดียว
เทานั้นแลวเราจะทําอยางไรใหคนรุนหลังเห็นวานผูใหญไมใชพออานขาว   อันน้ีอีกละ   ใชไหม   
เม่ือกี้ที่บอกวาเสาตนละ 500,000 นะใครทํา   เด็กทําหรือผูใหญทํา   ตัวอยางพวกนี้มันเปน
ภาพที่ไมคอยจะชัดเจน   แลวตัวบุคคลธรรมดาที่ในลักษณะที่บอกวาเสียในระบบออนไลนกับ
บุคคลไมใชเกิดขึ้นเฉพาะเมืองไทยหรอก   เราไปอเมริกาเราก็เจอ   ลดไมไดนะเพราะมันตอง
เขาออนไลนเขาไป   แตถาเกิดคุณจายเงินสดเราลดได   เห็นไหมมันก็มีนิสัยแบบน้ันเหมือนกัน   
ไมใชวาไมมี   เราจะวาแตบานเราไมไดหรอก ชวงนี้ผมพอแคนี้ 
 
คุณไพโรจน 
  

1. อะไรที่เปนหลักการเรายอมเสีย   ตรงกับอาจารยกาญจนานิดหนึ่ง   ใน
หลักการ   มีอยูเทาไหรลดใหเขากอน   ผมคิดวาผานแน   พอภาษีมานี่เพ่ิมไหม   ไมเพ่ิม   ลด   
ผานแน   อันนี้เปนpsychologyชนิดหนึ่งที่ผมเสนอความเห็นไป   เพราะฉะนั้นเราจะแกตรง
หลักการใหใชตรงหลักการใหไดกอน   แลวหลังจากนั้นเราก็คอยมาพิสูจนกัน   เราจะมาเพิ่มตัว
ไหนเราก็มีเหตุผลใหตอนเชาลืม   ก็เลยขอโอกาสมาเลาใหอาจารยกาญจนา  อาจารยดร.สุเมธ
และเพื่อนๆ   ตอนนี้คุณพลเขายอมรับแลว   ยอมรับนิดหนึ่ง   ผมเนนใหจนยอมรับ   ตัวคุณจะ
ออกแบบอะไรอะไรตางๆคุณไปออกเลยตามชอบใจ   แตคุณตองออกมาเปนถอยคํา   ตรง
อาจารยดร.สินชัยที่วาใหมันชัดแจงออกมาหนอย   ภาษีนี่เขามีอะไร   ภาษีตัวน้ีคืออะไร   เสีย
ไมเสีย   ยกเวนมีอะไรบาง   แลวก็ออกมาเปนเว็บไซตออกมาเรื่อยๆ   คือวาเปนrulingของ
สรรพากรเลย   แลวใครมีปญหาก็เขาเลยเขาทางเว็บไซตไปเลย   ไมรูฉันเอาตามนี้   ถาคุณไม
เชื่อพิสูจนเว็บไซต   ผมวาจะดีขึ้น   ไมง้ันนะโอโห   ถามีเว็บไซตเปนองคกลางนะมันทั่ว
ประเทศเลยนะ   แลวเราคอยๆขยับเขาไปในหลักการมีแคนี้   ขอบคุณมาก 
 
ผูเขารวมการสัมมนาแสดงความคิดเห็น 
 1. อยาวาแตrulingเลย   คําพิพากษาศาลฎีกาที่เขาออกมาสรรพากรยังบอกวาอัน
นั้นใชเฉพาะใบสั่งน้ันเทานั้นนะ   คุณมาใชไมได   ฉันจะเก็บภาษีอยางนี้   อยางเชน    
ยกตัวอยางอยางเชนคาใชจายสวนกลางก็ไลเก็บเขาหมดจนกระทั่งสรรพากรตองยอมแพ   ออก
กฎมา   ออกประกาศมาวาเอาละ   อันน้ียกให   เพราะฉะนั้นสรรพากรควรจะไปศึกษาเรื่อง 
กพร.ที่เขาใชเพราะlast ตอนนี้วาไอสี่มุมมองของเขาใชประโยชนกับประชาชนไดบาง 
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